

มิตรไทย

MITR THAI
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6

ถึงมิตร

๑ ขอส่งสุข สวัสดิ์ ในบิโหม
ขอมอบทั้ง พลังใจ ในการทำงาน
ไม่ว่าชวา หรือช่าย ร้ายอย่างมุง
จนรุ่งเรือง เปรื่องไป ในโลกา
อันแสนทาง วางสู ประทณี
คางคนคิก สิทธิของตน ไม่นใคร
แก้กเป็นไทย ความเป็นไท ไม่จำกัด
ความคิดโค ไมตรงเรา เขาอาจก็
อาจมีส่วน ของเขา ที่เราชอบ
หากพึงหุ ไ่วหุ พอรุทัน
การพึงความ คามซ้อคิก ที่ฝึกแมก
เลือกคุณล ยลตามเหตุ สัจเจกคุณล

๒ มีซ้อคิก ช่วยซีกเขียน เวียนมาข้าง
ลง "จากมิตร" "ทัศนะมิตร" คิกไซปม
เรื่องความยาว ความคิกโค ไมจำกัด
คำวิจัย ซ้อวิจารณ งานเปรียบเปรย
ทั้งการบ้าน การเมือง เรื่องทหาร
ทั้งของเก่า ของใหม่ ไหนพชณา
อันหนังสือ ที่ทำคาม ความประสงค
ก็ด้วยทรัพย์สิน รับมาเกือ เพื่อเชิกฐ

๓ วาระนี้ มีแต่พร วอนให้ท่าน
หากมีทรัพย์สิน และเรื่อง ประเทืองใจ

จาก"มิตรไทย" ไปสู่ ท่านผู้อ่าน
เพื่อกอสน สามัคคี ให้มีมา
จงณคง , ปรับปรุงไทย ให้สุชา
ถวยซ้อวา มีประชาชิบไทย
ทุกคนมี เสรีภาพ ชิมซาบไส
ทางนี้ไซริ คนใครเห็น เป็นวิธี
เราควรหัด ไมซ้อคิใคร ในศักดิ์ศรี
พึงคฤดี มีอะไร ไมตรงกัน
หรือคำทอม..คอ..อาง.. ที่สร้างสรรค
ความรู้ในัน มันไม่มี ที่สมบูรณ
เรื่องเคียวแยก แบลกคาม ความเห็นคุณย
ทวีคุณ พุนมัญญา นานิยม

เรื่องทุกอย่าง เรา"มิตรไทย" ใครสะสม
อย่าเสกสม คมปากกา วามาเลย
ไม่เคยซัด ขอความเห็น เช่นซ้อเฉลย
สิ่งที่เคย โคยันพึง ซอหลังมา
เศรมธุการ งานพิทักษ์ หรือรักษา
แมเรื่องยาเสพคิก นาคคิกค
จะยีนยง คงวาง อยางนี้อย
ให้เราสู้ ออกแรงกัน วันทอไป

ขอผู้อ่าน จงสู้ชี ในบิโหม
ช่วยส่งให้ "มิตรไทย" เดิก จะเกิดคุณ"๑๑๑"

10 มกราคม 2521 จากเรา

อ่านข่าว:

อาชญากรรม • การสู้รบ • 6 ตุลาคม

ทัศนะมิตร

จดหมายจากชนบท

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3	การศึกษา	15
ในวงการบริหาร	6	บุคคล	16
6 ตุลาคม	7	สื่อมวลชน	17
เศรษฐกิจ	10	แรงงาน	ทั่วไป
การสู้รบ	12	ทัศนะมิตร	19
อาชญากรรม	13	ผูกมิตร	27

จดหมายจากญี่ปุ่น

ปีเก่าไป	ใหม่มา	วาระนี้
ไม่เห็นพร	คัตตี	จะสรรหา
ถูกบิคุ	บิคุปาก	และบิคุตา
พรสวรรค์	ชั้นฟ้า	ก็เสื่อมมนต์
อยากจะไค้	สิ่งใด	ท้องสูเอา
รวมหมทะเลา	สามัคคี	ทุกแห่งหน
ซจิกทุกซ์	สร้างสุข	ประชาชน
แลวกุศล	จะแผ	แก่เราเอย

มิตร ประเทศไทย

จดหมายจากอเมริกา

"...หนังสือมิตรไทยฉบับ 4 น่าอ่าน สาเหตุ เพราะมีทัศนะมิตร ที่วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง แม้จะไม่เหมือนฉบับ 1 แต่ก็ให้ความคิด ไค้มาก, ผมว่าแนวของมิตรไทยดีแล้ว คือ ตรงไปตรงมา รายงานข่าว จากแหล่งต่างๆอย่างมีสมมุติ คือในข่าวเกี่ยวกับพยายามรายงาน จาก ทุกฝ่าย ที่ต้องระวังมากก็คือ อย่าให้คนเห็นว่าเป็นชาย มิฉะนั้นก็จะ ไปเหมือนวารสารอื่นๆที่ออกในต่างประเทศ ฉบับ 4 ผมว่าทำไค้ดีไม่แพ้ ฉบับ 1 และมีความประณีตเท่าเทียมกัน อาจจะเป็นเพราะชาวสคกวา ทอนอานฉบับ 2 และ 3 ซึ่งออกมาหลังข่าวเป็นเวลานานเกินไปไค้"

ผู้อ่านในสหรัฐ

เรียน บก.มิตรไทย

ขอบคุณที่ส่งมิตรไทยมาให้อ่าน แม้จะไม่สม่ำเสมอนักก็ตาม ผมขอแสดงความเห็นบ้างตามที่ผมเชื่อเชิญมาแทบทุกฉบับ

"ทัศนะมิตร" ของสมชาติ สันติสุข และสาวิกา อ้วนเรือง ในฉบับที่ 5 อ่านด้วยความยากลำบาก พอจะจับใจความตอนหนึ่ง ("แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น") ว่ายเขียนทั้งสอง เปรียบเทียบระหว่าง (1)การบอกรักของสภ.ว่าการปฏิบัติ "เป็นการพยายามของกลุ่ม ผู้อ่านจากที่จะกลบเกลื่อนความผิด" กับ (2) "การเปลี่ยนแปลงยังพอจะเป็นไปไค้" เพราะสภาพจิตวิทยาเอื้ออำนวย ช่วยให้อ่าน ชวนลิ้มว่า ผู้ปฏิบัติที่แท้จริงก็เป็นกลุ่มเกิมนั้นเอง แล้วผู้เขียนทั้งสองโน้มน้าวไปในทาง (2)

ผมคิดว่าเรื่องนี้ น่าสนใจมาก ผู้ถูกปกครองอาจต้องการความก้าวหน้า แต่ผู้ปกครองพร้อมที่จะให้หรือไม่ การปฏิบัติทุกครั้งมี อคติวนมาขามาทั้งนั้น แต่สขานักกลายเป็นสี่ขาแก และเป็นผู้นำคร่ำในอีกไม่นานทุกครั้งไปเช่นกัน มีหลักประกันอะไรว่าคราวนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นอีก นายคนใหม่จะเป็นคนใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คิงคนไหนคนนั้นเข้าไปทำงานด้วย แม้แต่พวกพลังใหม่ที่เคยถูกสาค โคสนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ แต่คำเชื่อเชิญให้นักศึกษาออกมาจากป่ามีความหมายอะไร ในเมื่อไม่มีหลักประกันอะไรที่แน่นอนว่านักศึกษา เหล่านี้จะปลอดภัย ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสื่อมวลชนให้หน้าหนักคำเชื่อเชิญนี้ตีมากจิง นายธานินทร์ก็เคยพูดอย่างนี้หลายครั้ง ไม่ เห็นมีใครตื่นแค้น ปัญหาใหญ่คือการแก้ปัญหาการสู้รบอย่างที่ผมเขียนทั้งสองว่านั่นแหละ "ถ้าจะมีการปรองดองกันในสังคมไทยจริงๆ จะทำอย่างไรให้คนใหม่เข้ากับคนในเมืองสามารถเข้ากันได้ หรือจะคงคอยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะเด็ดขาด" คุณเกรียงศักดิ์ชวนให้ นักศึกษาถลันมา แต่เมื่อถลันมา คุณเกรียงศักดิ์ก็จะยอมให้เขามีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกมีโส และเผยแพร่อุดมการณ์ของเขาแก่ไหน เท่า เทียมกับการมีสิทธิเสรีภาพในลัทธิอื่นหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันแล้ว จะไปหวังว่าเขาจะถลันมาสักแค่ไหน ผมอ่านหนังสือพิมพ์รู้สึกว่าคุณ เกรียงศักดิ์มีข้อเสนอที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆอันเดียว คือให้เมืองไทยมีโรงงานผลิตอาวุธเอง ทำให้เมืองไทยมีโรงงานผลิตอาวุธเอง ทำให้เมืองไทยมีโรงงานผลิตอาวุธเอง

ขอคำนิพนธ์ของคุณอีกอย่างหนึ่ง ข่าวคุณพิทไอ้ แต่เก่าเหลือเกิน เปลี่ยนหัวข้อ "ข่าว" ให้เป็น "บันทึกประวัติศาสตร์" ไค้แล้ว

สวัสดิ์มีใหม่

วิจิตร พิศคาร ออนทอน

บอออกยี่

เราพบข้อความที่ผิดถาวรจ้อยู่มากแห่ง จึงขอความกรุณาท่านผู้อ่านโปรดแก้ไขตามนี้ด้วย

- หน้า 3 ข้อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บรรทัดแรก SWB แก้เป็น FEER

- หน้า 6 ย่อหน้าที่ 3 วิทยุโกสลาเวีย แก้เป็น สำนักข่าว Tanjung แห่งยูโกสลาเวีย

- หน้า 10 ย่อหน้าสุดท้ายของข่าว เสียงเรียกกรองโกลอยด์ของทาคี 6 ตุลาคม บรรทัด
จูงสุด ผู้สื่อข่าวมิตรไทย 8 ธค. 20 แก้เป็น 8 มค. 21

- ข่าว ถึงชาวโรฮานาจากป่า บรรทัดแรก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
แก้เป็น สถานีวิทยุเสียงประชาชนไทย หน้า 11

- ข่าว การสร้างถนนยุทธศาสตร์ ย่อหน้าสุดท้าย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
แก้เป็น วิทยุเสียงประชาชนไทย หน้า 13

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ^{FEER} ฉบับวันที่ 9 ธค. 20 ลงรายงานข่าวของนายเกรก เควีส์ว่า
เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สรุปความได้ว่า คร.อุบิศรี ปาจารย์กร รมท.กระทรวงทอง
ประเทศ กล่าวว่ นโยบายต่างประเทศของไทยในสภาวะสำคัญจะไม่แตกต่างกับของรัฐบาลชุดก่อน แต่เขาเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงสัมพันธภาพทวย ซึ่งหากปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ความสงบสุข ความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นไปไม่ได้

หลักสำคัญ 2 ข้อของนโยบายต่างประเทศไทยคือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนซึ่งไม่มีปัญหาแต่อย่าง
ใดกับไทย และกับประเทศอื่นใดในภูมิภาคนี้ถึงแม้ความแตกต่างของสิทธิการปกครองและระบอบสังคม เกี่ยวกับกรปฏิบัติกรของ
ทหารก็มิพวาคอพันทวีบริเวณชายแดนของไทย คร.อุบิศรีกล่าวว่า จะทำใ้แก่เคเอาเท่านั้น รู้สึกว่การสื่อสารติดต่อกันไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่ของดินของกัมพูชาไม่รับแจ้งนโยบายระดับชาติอย่างถูกต้อง คร.อุบิศรีเองยังมองการณ์ในแง่ดีอยู่และคิดว่า กัมพูชายังคง
คงการปรับปรุงสัมพันธภาพอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.มานี้เอง ที่คร.อุบิศรีได้พบนายเอียง ซารี รมท.ต่างประเทศกัมพูชาที่
สหประชาชาติ และได้พบจากกันอย่างเปิดเผยและโคประโยชน์ โลกกลงกันว่ทั้งสองประเทศจะเป็นมิตรต่อกัน

สำหรับความสัมพันธ์กับเวียดนามนั้น คร.อุบิศรีกล่าวว่า ท่าทีของเวียดนามต่อประเทศอาเซียนที่กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่นี้เป็นที่น่าพอใจ
มาก สำหรับความสัมพันธ์กับลาว ประเทศไทยโคเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นภายใต้รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ และโคปล่อยสินค้ที่กักไว้ใน
เมืองไทยซึ่งจะถกส่งไปเวียงจันทน์แล้ว คร.อุบิศรีกล่าวว่า อุบลกล่าวบอกเขาเมื่อมาแสดงความยินดีกับการโครับตำแหน่งว่ ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองกำลังดีขึ้น ทั้งสองยังโคตกลงกันว่จะเริ่มส่งสินค้าและสินค้าออกซึ่งกันและกันโดยตรง

สำหรับบทบาทของเมืองจีน คร.อุบิศรีกล่าวว่า หากติดตามนโยบายของปักกิ่งอย่างใกล้ชิดแล้ว จะเห็นโคชักว่จีนสม่าเสมอ
เรื่อยมา อย่างไรก็ตามคร.อุบิศรีรู้สึกว่การเปลี่ยนแปลงบางในวิธีการ จีนให้ความร่วมมือและให้ความเป็นมิตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กับไทย และเราเห็นว่จะเป็นบทบาทที่จะทำใ้เกิดเสถียรภาพ

สำหรับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนั้น วิทยูกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโคออกอากาศการสนทนาระหว่างพลเอก
เกรียงศักดิ์กับนายเควิต เคนเนดี อดีตที่ปรึกษารมท.คลังของสหรัฐ เมื่อวันที่ 28 พย. 20 (ตีพิมพ์ใน SWB 2 ธค. 20) เกี่ยวกับนโยบาย
ของไทยต่อสหรัฐว่ ไทยจะพยายามทุกวิถีทางที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตนเอง แต่ยึดคติที่จะรับความช่วยเหลือที่จำเป็นจากสหรัฐควย
พลเอกเกรียงศักดิ์กล่าวควว่ ไทยกับสหรัฐคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกันตลอดไป เพราะไทยคงอยู่ในแหล่งยุทธศาสตร์ของภูมิ-
ภคนี้ สหรัฐจึงควรจะคงความสนใจต่อไทยมากต่อไป

แถลงการณ์ร่วมไทย-เวียดนาม สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 11 ธค. 20 รายงานว่ ในวันที่ 2 ธค. 20 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนาม
โคออกแถลงการณ์ร่วมกันว่ จะปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติทันที โดยยืนยันที่จะดำเนินการตามข้อตกลงที่ประเทศทั้ง 2 โคลงนามกัน
ไว้แล้วและตกลงจะเปิดความสัมพันธ์ทางการทคถึงขั้นที่จะแลกเปลี่ยนทูตกันแล้ว ในระหว่างที่นายพิชัย รัตกุล อดีตรมท.ต่างประเทศ
สมัยรัฐบาลมรว.เสนีย์ ปราโมช เดินทางไปเยือนฮานอยเมื่อวันที่ 6 สค. 19

การปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งนี้เป็นเจตนาโดยตรงของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีซึ่งเล็ง
เห็นความสำคัญ และหลังจากที่โครับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์โคเขียนจดหมายส่วนตัวถึงนายพูม วัน คง นายก-
รัฐมนตรีเวียดนามเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งคร.อุบิศรี ปาจารย์กร ยังโคพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ลาว เขมร ฉวน
ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ซึ่งแต่ครั้งทีไปประชุมสมัชชาใหญ่ของคการสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายนทีแล้วควย และโคเขาเจรจา
โดยตรงกับนายเหงียน คย ทวินห์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามในโอกาสนั้น

แถลงการณ์ร่วมไทย-เวียดนามมีข้อความตอนหนึ่งว่ "รัฐบาลไทยและเวียดนามโคมอบหมายให้ฯพณฯเศรษฐ์ เทรนาศ์ย์ เอกอัครราช
ทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ฯพณฯคินห์ โน เลียม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดการเจรจาติดต่อกันมาหลายครั้งในนครเวียงจันทน์ ผลของการเจรจาทำใ้ รัฐบาลของราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งเวียดนาม ทกลงกันตั้งคอบนี้

1. แถลงการณ์ร่วมสองฉบับที่กระทำในกรุงฮานอย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 และผลของแถลงการณ์ร่วมนั้นจะเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาความสัมพันธ์มิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองอันจะนำมาซึ่งบ่เกิดแห่งสันติภาพ เอกราชและความเป็น
กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามขั้นตอนทันที เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นปกติ "

คร.อุบิศรีกล่าวถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทย 2 ว่ "การร่วมมือกับเวียดนามจะกระทำในสหประชาชาติ และควยการพัฒนา
โครงการแม่น้ำโขง และในอีกไม่นานก็จะมีกรเปิดการเจรจาเรื่องกรบินดูานานฟ้าเวียดนามควย" ซึ่งขณะนี้สายการบินไทยของบิน
อ้อมออกทะเลในเส้นทางบินไปฮ่องกงและญี่ปุ่น ซึ่งทำใ้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ

SWB 6 ๒๓.20 A3/3 รายงานว่า แลกเปลี่ยนระหว่างไทย-เวียดนาม นี้ได้รับการกระจายเสียงเต็มที่ไม่ว่าโดยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ๒๓.20 จากวิทยุกระจายเสียงกรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่ 4 ๒๓.20 และจากวิทยุสำนักข่าวจีนใหม่ 3 ๒๓.20 คอย

คณะผู้แทนเวียดนามพบนาย ชาวไทย 21 ๒๓.20 และ เคลินิวส์ 15 ๒๓.20 ได้แจ้งข่าวพลสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 14 ๒๓.20 นายเทียน ชวน เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงต่างประเทศและคณะอีกสามนายได้เข้าพบพร.อุปทิศร์ ปาจารย์ทางกรุง รมต.ต่างประเทศ และพบพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมนันท์นายกรัฐมนตรี

ในเรื่องนี้พลเอกเกรียงศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาสำคัญที่พกกันก็คือ มีความต้องการตรงกันในการที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนทูตกันโดยเร็ว นอกจากนั้นการที่ผู้แทนเวียดนามมาเยือนไทยในครั้งนี้ ก็เพื่อประสานที่จะตั้งสถานทูตเวียดนาม และเพื่อที่จะเตรียมการก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ต่างประเทศของ เวียดนามจะมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลไทยในไม่ช้านี้ด้วย

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงต่างประเทศของ เวียดนาม กล่าวว่า ถ้ามีปัญหาที่ยังค้างงออยู่ก็จะร่วมมือและช่วยเหลือกันแก้ไขต่อไปโดยการเจรจาอย่างสันติ และอย่างฉันทมิตร นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่า ไทยพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือเวียดนามตามการเกษตร และเศรษฐกิจทั่วไปเท่าที่สามารถจะทำได้

นอกจากนี้ร.อุปทิศร์ รมต.ต่างประเทศ กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า ได้แจ้งให้คณะผู้แทนเวียดนามทราบว่าไทยอยากส่งคณะผู้แทนไทยไปเจรจาเรื่องการบิน และเรื่องนี้หากตกลงกันได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และจะยังมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกมาก เช่นในเรื่องเศรษฐกิจการค้า การซื้อขายซึ่งจะมีขึ้นระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งจะเริ่มขึ้นได้เลย โดยไม่ต้องรอการตั้งสถานทูต และจะเป็นไปในรูปการค้าโดยเสรี หากไม่จำเป็นรัฐบาลไม่อยากจะเกี่ยว รัฐบาลจะจำกัดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโลกเท่านั้น

หลังจากนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ๒๓.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 29 ๒๓.20) ว่า นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช รมช.ว่าการกระทรวงคมนาคม ออกเดินทาง ไปยัง เวียดนาม เมื่อวันที่ 27 ๒๓.20 เพื่อเจรจากับถึงปัญหาการบินตามกับเจ้าหน้าที่เวียดนาม

ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ๒๓.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 5 ๒๓.20) รายงานว่า คำแถลงของนายไกรสร พรหมวิหาร์ นายกรัฐมนตรีลาว ซึ่งกล่าวในงานฉลองครบรอบ 2 ปีที่คอมมิวนิสต์โคซซึนชนะในลาว ว่า ลาวขอทำอีกครั้งกับไทยในนโยบายอันสมบูรณ์เสมอของลานั้น ลาวปรารถนาจะคงความสัมพันธ์อันดีเพื่อนบ้านที่ดี ลาวรัฐบาลไทยจะคงยุติการกระทำทั้งปวงอันเป็นปรปักษ์และต่อต้านลาว ฝ่ายไทยของคำเนิการอย่างจริงจังให้คล่องจองกับคำประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสัมพันธ์ภาพระหว่างไทยกับลาว

ต่อมา ชาวไทย 2 ๒๓.20 รายงานว่า ท้าวสุมัน สาลิตีรภาค ปลัดกระทรวงการต่างประเทศลาว เข้าพบพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมนันท์ นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ๒๓.20 และลงนามในความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับลาว และเพื่อเป็นการปูทางที่จะให้ประเทศทั้งสองมีความเข้าใจและความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนร่วมมือในทางสร้างสรรคกันในภายภาคหน้าต่อไป

ท้าวสุมันขอให้ไทยยึดถือแถลงการณ์ร่วมไทย-ลาว ลงวันที่ 10 ๒๓.19 และขอให้ไทยช่วยเหลือด้านสินค้าผ่านแดนและด้านอื่น ๆ อีกเท่าที่จะให้ความร่วมมือกันได้ ซึ่งการนี้พลเอกเกรียงศักดิ์กล่าวว่า รัฐบาลไทยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือลาวทุกวิถีทาง สำหรับพลเอกเกรียงศักดิ์เองนั้น มีความหวังใจในกรณีการปะทะกันทางชายแดนซึ่งอาจทำให้เกิดเรื่องบาดหมางใจกันได้ ถ้ามีอะไรขอให้หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน ร่วมมือซึ่งกันและกันในกาแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใหญ่ๆ ไป ขอให้ล้อมวลชนทั้งสองฝ่ายละเว้นการโจมตีหรือกล่าวร้ายกัน อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการปรับปรุงสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่าง ไทย-ลาว

นอกจากนี้เอกอัครราชทูตของลาวจะเดินทางมาประจำอยู่ ณ กรุงเทพฯ ในไม่ช้านี้ด้วย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กระจายเสียง เมื่อวันที่ 8, 12 และ 13 ๒๓.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 10 ๒๓.20) ยังได้ รายงานว่า นายวงศ์ พลนิกร รมช.กระทรวงการต่างประเทศ ของไทย และท้าวสุมัน สาลิตีรภาค ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของลาว ได้ลงนามในข้อตกลงการบินระหว่างประเทศทั้งสอง เมื่อวันที่ 12 ๒๓.20 หลังจากมีการระงับการบินของสายการบินไทยระหว่างกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 24 ๒๓. เนื่องจากได้รับคำสั่งจากกรมการบินของลาวซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการขาดแคลนน้ำมันของลาว ท้าวสุมันกล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงแรกระหว่างประเทศทั้งสอง นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นมา

ไทย-ลาว การสู้รบ วิทยุกระจายเสียงประจำกรุงเวียงจันทน์ กระจายเสียงเมื่อวันที่ 5 ๒๓.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 7 ๒๓.20) ว่า คามที่ทราบกันแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไทยในบริเวณต่าง ๆ ตามชายแดนลาว-ไทยทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ได้กระทำการต่าง ๆ เพื่อสร้างความตึงเครียดความแนวพรมแดนเสมอมา เพื่อทำคามความต้องการของเขาที่จะชักชวนและทำลายความคืบหน้าของการปฏิวัติของลาว และเพื่อถ่วงประเทศลาว อาทิเช่น ในวันที่ 30 และ 31 ๒๓.20 เจ้าหน้าที่ไทยได้ยิงปืน ขวางระเบิดไปที่หมู่บ้านสองแห่ง ในเขต

เวียงจันทน์ ยังผลให้ราษฎรลาวจำนวนหนึ่งมาจับ และสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ในวันที่ 14 พย. กองทหารไทยละเมิดเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดสยบุรีของลาว และปล้นชาวบ้าน ทั้งยังมีเครื่องบินเจตของไทยออกบินตรวจควาบริเวณนี้อย่างไม่มีมายอาัยอีกควย ในวันที่ 16 พย. เครื่องบินไทยลำหนึ่งบินวนเวียนเหนือหมู่บ้านลาว 3 แห่งในจังหวัดคำม่วนอย่างผิดปกติหมาย ในวันที่ 17 พย. เครื่องบินไทยหลายลำลวงลำเขาไปในหวงอากาศของลาวในหลายบริเวณตามแนวแม่น้ำโขง ในเขตเวียงจันทน์ (ตีพิมพ์ใน SWB 26 พย. 20) ในวันที่ 12 15 16 17 และ 18 ธค. 20 ทหารไทยเข้าโจมตีหมู่บ้านไทยหลายแห่งในจังหวัดสยบุรีอีก โดยใช้ปืนใหญ่ เครื่องบินเจตและ ที 28. ลวงลำหวงอากาศของลาว และเจ้าหน้าที่ไทยยิงลงเรือ 3 ลำไปโจมตีประชาชนฝั่งลาวในอำเภอหวยสายควย ทั้งนี้ก็ออกความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ในวันที่ 16 และ 17 ธค. หลังจากที่ถูกโจมตีโดยเครื่องบินไทย 2 ลำ กองกำลังอาวุธและประชาชนใน 4 หมู่บ้าน จากอำเภอเมืองเงินและอำเภอหงสา ของลาว จึงโคยงโตคอมเพื่อป้องกันตัว (ตีพิมพ์ใน SWB 29 ธค. 20)

การลวงละเมิดของเจ้าหน้าที่ไทยเหล่านี้ เป็นสิ่งที่รบกวนข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคากล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความปรารถนาของพลเอกเกรียงศักดิ์ ที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเป็นไปในทางดีขึ้น ในเวลาเดียวกันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งควยว่า เจ้าหน้าที่ประจำท้องถินของไทยมีโคลสนใจและกระทำตามนโยบายทางประเทศที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของกันและกัน ตามที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางโคลกล่าวอ่ยเสมอในกรุงเพทพาลี เหตุการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า จำเป็นอยางยิ่งที่กองกำลังอาวุธและประชาชนของเราจะต้องเพิ่มความคืบหน้าและเตรียมพร้อมที่จะทำลายแผนตั้งหมกของศัตรูที่จะทำลายรัฐบาลใหม่ของลาว และชักชวนทำลายความคืบหน้าการปฏิวัติของลาว

การกระทำของเจ้าหน้าที่ไทยตามชายแดนทั้งในอดีตและปัจจุบันแสดงอย่างชัดแจ้งว่า ฝ่ายไทยกำลังลวงละเมิดอิสรภาพอซีปโคยและความมั่นคงของประชาชนลาว

ไทย-เขมร วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พย. 20 (ตีพิมพ์ใน SWB 26 พย. 20) รายงานการตีสัมภาษณ์ของนาวาโทปริษา สวงนเชื้อ คิวแทนของสำนักงานเลขาธิการทหารเวือว่า ทหารกัมพูชายังคงบุกรุกเข้ามาในเขตไทยอยเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่เพื่อรวบรวมขอมล ทั้งแต่วันที่ 15 ธค. ถึงวันที่ 18 พย. มีการปะทะกับทหารกัมพูชาเกิดขึ้น 18 ครั้ง ทหารกัมพูชาโคตั้งฐานที่มั่นทหารชั้นภายในเขตไทยบนเทือกเขาในอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งในวันที่ 18 พย. กองกำลังรวมจันทบุรี-ตราของไทยโคชอกำลังทางอากาศให้โจมตีทั้งระเบิดฐานที่มั่นแห่งนั้น การโจมตีครั้งนี้ยังผลให้อาวุธหนักทั้งหมกของทหารกัมพูชาถูกทำลาย และทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งมาจับ

ในวันเดียวกันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศการรายงานของเลขาธิการทหารบก พอ. วิชิต บุญยวัฒน์ ซึ่งรายงานวว่า ในช่วงเดือน พย. ที่ผ่านมา กองทหารกัมพูชาทำการบุกรุกเข้ามายังจังหวัดสุรินทร์ 11 ครั้ง และปะทะกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลไทย 2 ครั้ง เหตุการณ์ใหญ่ ๆ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พย. เมื่อทหารกัมพูชา 200 คนพร้อมกันบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านตามชายแดนหลายหมู่บ้านใน ค. คลองน้ำใส อ. รัตนประเทศ จ. บราจันบุรี พอ. วิชิต กล่าววว่า โคมมีการอพยพประชาชนจากชายแดนในจังหวัดทั้งสองและโคส่งกำลังหนุนไปคุ้มกันบริเวณชายแดนแล้ว และกล่าววว่า เป็นไปโควาเพียงแคทหารกัมพูชาที่คั้งมั่นอยบบริเวณชายแดนเท่านั้นที่รับฉิชอบต่อการโจมตีประชาชนไทย เพราะรัฐบาลกัมพูชาโคประกาศแล้ววว่าต้องการจะมีความสัมพันธ์อันมิตรกับประเทศไทย

ต่อมาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 ธค. 20 (ตีพิมพ์ใน SWB 20 ธค. 20) รายงานวว่า ในวันที่ 15 ธค. 20 ทหารเขมรแคงประมาณ 100-200 คน โคมบุกหมู่บ้านคลองน้ำใสและโนนสาวเอ จ. บราจันบุรี สังหารราษฎรไทย 11 คน ทั้งยังเผาบ้านเรือน บุกตักข้าวจหลายหลัง และรถขนของ 4 คัน ยังผลให้ตำรวจ 1 คนและชาวบ้าน 14 คนเสียชีวิต นอกจากนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 ธค. 20 (ตีพิมพ์ใน SWB 23 ธค. 20) รายงานของสำนักแถลงข่าวกองบัญชาการทหารสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้วว่า ในวันที่ 19 20 และ 21 ธค. 20 ทหารกัมพูชาเข้าโจมตีทหารและหมู่บ้านไทยในกิ่งอ. กายเขิง จ. สุรินทร์ 1 ครั้ง บุกยิงปืนและทิ้งระเบิดโจมตีหมู่บ้านหลายหมใน อ. รัตนประเทศ จ. บราจันบุรี 2 ครั้ง ยังผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 คน ฝ่ายไทยโคคอมในวันที่ 21 ธค. 20 โคมใช้เครื่องบินเข้าทำลายพื้นที่ในบอยเปตซึ่งเชือวว่าเป็นที่ตั้งของฐานยิงของกัมพูชา ปืนใหญ่และและเครื่องบินตกโยอย่างหนักในการตอทานทหารกัมพูชา ยังผลให้ที่มั่นหลายแห่งของกัมพูชาถูกทำลาย รายงานกล่าวควยวว่าฝ่ายไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพราะอาจสร้างความเสียหายแก่ความคั้งใจของ ไทยในการ เป็นเพื่อนที่ดีกับกัมพูชาในอนาคต

ในวันที่ 19 ธค. 20 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการบุกรุกกั้นแดนไทยและการสังหารหมู่ประชาชนไทยโดยกองทหารกัมพูชาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ตีพิมพ์ใน SWB 20 ธค. 20) วว่า จะให้การพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรกับการก่อเรื่องทำนองนี้ สำหรับเหตุการณ์ชายแดนนั้น ทราบจมนักนี้ ตามรายงานของหน่วยสืบข่าวและจากการคั้งทั้งการรายงานทางวิทยุของทหาร เขมรแคง ไปยังรัฐบาลกัมพูชานั้น ปรากฏวว่า รายงานของเขมรแคงไม่ตรงกับความจริง พลเอกเกรียงศักดิ์จึงคาควว่า รัฐบาลกัมพูชายังไม่ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน และกล่าวเสริมวว่า การประท้วงหรือการเจรจากันทางการททจะคองเริ่มมีขึ้นและระหว่างนี้ประชาชนจะคองหาทางและวิธีป้องกันตนเอง รัฐบาลจะเพิ่มความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลกัมพูชาโดยปราศจากความช่วยเหลือของประเทศที่ 3 ประเทศโค พลเอกเกรียงศักดิ์เตือนควยวว่า การบุกรุกในอนาคตจะโครับ การสนองคอบควยปฏิบัติทางทหาร และชิวาเหตุผลใหญ่ของการปะทะกันระหว่างทั้งสองประเทศเนื่องจากเส้นเขตแดนไม่ชัดเจน

ในวันเดียวกันนี้ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกยศ เทพหัสดินทร์ ๔ อยุชยา (ตีพิมพ์ใน

SWB 21 ธค.20) ว่า "ทุกคนแบบทหารแล้ว เราต้องสู้โคตบกัน ใครก็ตามที่บุกรุกประเทศของเรา หรือที่โจมตีเรา อย่างไรก็ดีเรา
คงทำการเจรจาทันที เมืองคูไปควย ทหารมีหน้าที่ต่อสู้โคตบ คงหยุดการทํารายหรือการชุมนุมประชาชนของเรา...เรา
กำลังเพิ่มกำลังบริเวณชายแดนอยู่"

นสพ. The Guardian 23 ธค.20 ที่พิมพ์รายงานข่าวจาก UPI ว่า เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยได้เดินทาง
เข้าไปในกัมพูชาเมื่อวันที่ 22 ธค.20 และได้รับการต้อนรับจากเขมรแดง 4 คน นำไปยังปอยเปต มีการคาดการณ์กันว่าเอกอัครราชทูต
จะหาทางไกลเกลี่ยให้หยุดยิงกับชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนั้นผู้สังเกตการณ์มีความเห็นว่า การที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และ
ครุ อุทิศร์ ปาจารย์างกร ไปอยู่ที่อรัญประเทศในเวลานั้นด้วย มีนัยสำคัญ โฆษกสถานทูตสวีเดนแถลงว่า เอกอัครราชทูตสวีเดนถือวีซ่า
นักท่องเที่ยวเพื่อไปนครวัด

ผู้สื่อข่าว UPI รายงานด้วยว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ทางพมเบญจนาฎให้คนข้ามเขตแดนเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยว นับตั้งแต่เขมร
แดงยึดอำนาจในเดือนเมษายน 2518

วิทยุโกสูลาเวีย ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 ธค.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 3 มค.21) รายงานว่า พลเอกเกรียงศักดิ์ นายกรัฐมนตรี
ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าเอกอัครราชทูตสวีเดนเดินทางไปพมเบญจนาฎไม่ใช่เพื่อไกลเกลี่ย

ไทย-จีน วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งออกอากาศเมื่อ 8 ธค.20 (ที่พิมพ์ใน SWB วันที่ 10 ธันวาคม 2520) ว่า
นายฉเจอหมิน (Chai Tse-min) เอกอัครราชทูตจีนประจำไทย กล่าวแก่พล.อ.เกรียงศักดิ์ ว่า รัฐบาลจีนจะสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาลปัจจุบันของไทย เพื่อที่รัฐบาลไทยจะโค่นล้มชนวนที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความรุ่งเรืองของไทย รัฐบาลจีนจะยึดหลัก
ตามที่เคยประกาศไว้ คือ เคารพในอธิปไตย บรรณาพแห่งดินแดน และการไม่แทรกแซงเกี่ยวกับ เรื่องภายในของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้
รัฐบาลจีนประสงค์ที่จะเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปเยือนจีนเพื่อคู่โครงการพัฒนาต่างๆรวมทั้งโครงการชลประทานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาแห่งชาติของไทยด้วย

ในวงการบริหาร

นโยบายของรัฐบาล ในการประชุมสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 1 ธค. 20 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีใจความสรุปว่า ในคานการเมืองภายในประเทศจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ชนในชาติ ทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองและ
การพัฒนาบ้านเมืองด้านต่าง ๆ สำหรับการต่างประเทศนั้น จะดำเนินนโยบายอย่างเป็นอิสระ โดยยึดถือผลประโยชน์ ความมั่นคงและ
ความอยู่รอดของชาติเป็นสำคัญ และจะส่งเสริมสัมพันธไมตรี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับทุกประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความ
แตกต่างในลัทธิการปกครองหรือระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และอยู่ร่วมกันโดยสันติ
ทางด้านการทหารจะเสริมสร้างกำลังในการป้องกันชาติให้เข้มแข็ง อยู่ในสภาพพร้อมจะป้องกันราชอาณาจักร และจะป้องกันปราบ
ปรามการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดและจริงจัง สำหรับทางด้านเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลจะดำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน โดยยึดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นหลัก ส่วนทางด้านความยุติธรรมนั้นจะปรับปรุงวิธี
การและการดำเนินการพิจารณาพิพากษาของศาลให้เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว โดยจะรีบตั้งศาลเฉพาะเรื่อง เช่น ศาลปกครอง ศาลแรงงาน
งวน และศาลภาษี เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการของสังคม ทางด้านการสาธารณสุข จะเร่งรัดการให้บริการสาธารณสุข
แก่ประชาชน โดยเน้นหนักในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นห่างไกล โดยจะจัดสร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสำนักงานคุ้มครองเพิ่ม
ขึ้น ทางด้านศึกษานั้น จะพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะขยายการศึกษาภาคบังคับ
ให้กว้างขวางทั่วถึงทุกท้องถิ่น และสนับสนุนอาชีวศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ด้วย ส่วนทางด้านกฎการปกครองนั้น จะเผยแพร่ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองตนเองแก่ประชาชนทั่วทุกหนตาม โดยจะ
ให้มีสภาตำบลและหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง และสามารถแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย
และให้การเลือกตั้งที่มีขึ้นในปีพ.ศ. 2521 ได้ผลดีด้วย

ชาวไทย 11 ธค.20

ผลงานของรัฐบาล นิตยสาร FORUM 9 ธค.20 ที่พิมพ์บทความเกี่ยวกับเมืองไทยความตอนหนึ่งว่า "พลเอกเกรียงศักดิ์อนุญาตให้
กองทัพ 6 ทล.มีหนายความได้ มอบให้สภานิติบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใหม่ประชาธิปไตย กรมกรไทยสามารถรวมตัวกันตั้ง
พันธมิตรไท ประกาศนิรโทษกรรมหม่อมสาวที่เลือกลงโคตบเมื่อทหารยึดอำนาจในเดือนตุลาคม 2519 (และขอหาจะเหลือแต่กรณีหม่อมพระบรม
เชษานุภาพองค์รัชทายาท) พลเอกเกรียงศักดิ์กล่าวถึงวิกฤติการณ์สำคัญของไทยก่อนหน้า ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองและสังคม"

ส่วนวิทยุสพท. ได้วิจารณ์ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พย.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 1 ธค.20) ว่า "ถึงแม้พวก"ขุนศึก"จะพยายามแสดงว่า
มิได้ผูกขาดรวมอำนาจบริหารไว้พวกเดียว และนโยบายรัฐบาลใหม่ทางไปจากของเดิม ขอให้จริงจังแสดงให้เห็นว่าพวกเขารวมอำนาจ
ไว้มากกว่าเดิมเสียอีก จากสมาชิกสภานิติบัญญัติ 360 คนนั้น มีทหารเสีย 233 คน(มีทหารบกอยู่ 133 คน) สมาชิกไม่สามารถเสนอ
พรบ.หรือชกถาวรรัฐบาล นี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเกรียงศักดิ์และสภาเป็นเครื่องมือของ "ผู้นำขุนศึกปฏิวัติวิทยาศาสตร์" ซึ่งเป็นสมาชิก

และตัวแทนของชนชั้นปกครอง ประกอบไปด้วยเจ้าของที่ดินศักดินา นายทุนที่เป็นข้าราชการ และนายทุนผูกขาดชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอเมริกัน นโยบายของพวกชนชั้นกดขี่จนถึงผลประโยชน์ที่พวกเขาเป็นตัวแทนอยู่ พวกชนชั้นไม่เคยกล่าวถึงผลประโยชน์แห่งชาติที่ถูกต้องแล้วกล่าวเลย พวกเขาจึงยอมรับข้อตกลงและสนธิสัญญาซึ่งเป็นการทรยศและทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ

รัฐบาลเกรียงก๊กก็ไม่เคยประกาศว่าจะเลิกสิทธิพิเศษเสรีภาพของประชาชน และก็ทำให้เห็นชัดว่าจะจำกัดสิทธิของพวกเขาเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้จะยกข้ออ้างว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งเศรษฐกิจของประชาชน พวกเขาจะใช้อำนาจทางการเมืองและอำนาจการฉ้อราษฎร์บังหลวง เก็บภาษีจากราษฎรให้สูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้เห็นชัดว่ารัฐบาล รัฐบาลนี้จะถูกประณามไปทั่วและถูกต่อต้านจากประชาชนมากขึ้นอีก รัฐบาลขาดความมั่นคง เพราะตั้งขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้ง และการแย่งอำนาจของส่วนต่าง ๆ ในชั้นปกครองปฏิกริยาและภายในคณะปฏิวัติด้วย ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความผิดปรกติของระบอบบริหารซึ่งเป็นแบบทรยศ ปฏิกริยา ฟาสซิสต์ และศักดินาถึงอาชญากรรม และกำลังไกลจะถึงความหายนะ"

ตั้งศาลใหม่ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งศาลใหม่ภายในปี พ.ศ. 2521 คือศาลพาณิชย์ ศาลแรงงาน ศาลภาษี และศาลปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคดีในปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้องและยุติธรรมมากขึ้น

เคลิใหม่ 8 ธค. 20

สถานีวิทยุแห่งชาติ และ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไทยนิกร 20 ธค. 20 รายงานข่าวพิธีเปิดประชุมสถานีวิทยุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พย. โดยอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตีพิมพ์ไว้ความตอนหนึ่งว่า "ภาระหน้าที่ของสถานีวิทยุแห่งชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศ จำเป็นต้องไขสัจปัญหาอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเหตุผลและหลักการร่วมกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประชาชน"

เขมรที่ศรัทธา 3-5 ธค. 20 รายงานว่า พล.อ.อ. หะริน หงสกุล ประธานสภา ประกาศต่อสมาชิกสภาว่า "ที่นี่ไม่มีข้าวยากไม่มีหนาว มีแต่เพื่อนที่จะทำงานร่วมกันคือร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้น ไม่ต้องไปสนใจปากหอยปากปู....เวลามีจากก็ เราไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกันอีกต่อไป ปกติบ้านเมืองโคตรเอาไปลงวิชาของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จนแก่ไม่ไหวเรามีเวลาปีเดียว จึงหวังว่าจะได้ริบความรวมมือ"

ส่วนอาทิตย์ 13 ธค. 20 ลงคำให้สัมภาษณ์ของนายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกคนหนึ่งว่า "อำนาจของสมาชิกสถานีวิทยุชุดนี้ไม่สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ ซึ่งอาจทำให้การทำงานของทางรัฐบาลหรือการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไม่รอบคอบพอเพียงก็ได้..."

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีสมาชิกรวม 35 คน 25 คนมาจากสมาชิกสถานีวิทยุ อีก 10 คนมาจากนอกสภา ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรี อาจารย์มหาวิทยาลัย และจากวงการตุลาการด้วย โดยมีนายจิติ ติงสภักดิ์ เป็นประธาน

ไทยนิกร 16 ธค. 20 ตีพิมพ์คำชี้แจงของพล.อ.อ. หะริน หงสกุล ประธานสถานีวิทยุฯ เมื่อวันที่ 7 ธค. ว่า รัฐธรรมนูญฉบับถาวรในชั้นยกร่างจะใช้เวลาเพียง 4 เดือน ส่วนขั้นการพิจารณาของสภาจะใช้เวลา 2 เดือน ดังนั้นจะเสร็จทันการการเลือกตั้งในปี 2521

อาทิตย์ 20 ธค. 20 ตีพิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของมรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยหนึ่ง ว่า "ผมเคยร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้ว แต่ถูกฉีกไปแล้วทุกฉบับ และโดยความเห็นส่วนตัวแล้ว การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนัก ผมไม่มีอะไรใหม่จะไปเขียนรัฐธรรมนูญอีกแล้ว"

6 ตุลาคม

อุทิศรมต. สำนักนายกรัฐมนตรี 6 ตุลาคม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2520 นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ ซึ่งบวชจำวัดอยู่ที่วัดพรหมโลก จังหวัดนครราชสีมา ได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนอดีตสส. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ก่อนเขาประชุมในวันนั้นมีนักข่าวถามเกี่ยวกับรูปการแสดงละครคอนเสิร์ต "อาชญากรรมที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว นายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินคดี และกรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาบางคน เขามอบตัวแล้ว ท้องคำดำเนินคดีไปตามกฎหมาย" นายสุรินทร์เล่าว่านายกรัฐมนตรีมีความเห็นพ้องต้องกับคนว่าควรประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามการชุมนุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย โดยนายสุรินทร์เห็นว่า เป็นอำนาจของนายกฯ และรัฐมนตรีมหาดไทย (ซึ่งในสมัยนั้นมรว. เสนีย์ ปราโมช ดำรงทั้งสองตำแหน่ง) แต่ปรากฏว่าในการประชุมรมต. พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ รมต. อุทลาทรรมและ "รมต. อื่น ๆ ฝ่ายพรรคชาติไทย" คัดค้าน เพราะจะทำให้ลูกเสือชาวบ้านจำนวนมากที่กำลังชุมนุมอยู่ เกิดกรอนชุมนุมไม่ได้อีก พล.ต.ชาติชายได้มา พล.ต.ท. เจริญฤทธิ์ จารีสโรรมัน เป็นหัวหน้าลูกเสือชาวบ้านคนหนึ่งของฝ่ายชชช. เขามา "บังอาจ โทนายกรัฐมนตรี" มรว. เสนีย์ พุกวา จะเอาลูกเสือชาวบ้านเอาประชาชนไปขานักศึกษาประชาชนไม่ได้ นายสุรินทร์เล่าว่า "รัฐมนตรีส่วนมากนั่งเฉยแสดั่งว่าเห็นด้วยในการประกาศภาวะฉุกเฉิน ..การกระทำของรัฐมนตรีฝ่ายพรรคชาติไทย... อาชญากรรมที่เขาใจโกหกเห็นว่าพวกนี้ต้องวางแผนการปฏิวัติไว้แล้ว" พล.ต.ท. เจริญฤทธิ์ และ พล.ต. ประ-

มา อภิเรกสสาร พทว่า "เป็นจังหวัดและโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่จะรวบรวมให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาให้ถูกลบชื่อหายไปจากประเทศ"

ในตอนใกล้เที่ยงนายสุรินทร์เล่าว่า พล.ท.ท.ชุมพล โลหะชาละ รองอทร."ได้เข้ามารายงานในคณะรัฐมนตรีพร้อมกับร้องไห้
ใจ ๆ ว่า ฝ่ายนักศึกษามีอาวุธปืนสงครามรายแรงระดมยิงตำรวจมากเจ็บและตายจำนวนมาก ฝ่ายนักศึกษาก็ตายเยอะ พทพลาจร้องไห้
พลาจ ตำรวจนครบาลสโมค จึงส่งตำรวจพลร่มและคชก.เข้าไปปราบ" ต่อมา พล.ท.อ.ศรีสุข มหินทรเทพ อธิบดีกรมตำรวจเขาไป
รายงานเหตุการณ์ว่าความคุมสถานการณ์ในธรรมศาลาสุริโวไคแล้ว มีความสงบเรียบร้อยแล้ว "ตำรวจไม่คุยแกมมากเจ็บไม่กี่คน"อทร.
หันไปมองพล.ท.ท.ชุมพล กำลังนั่งเข้คน้ำทว จึงไม่รว่าก่อนนั้นเขารายงานกันวว่าอย่างไร พล.ท.ท.กระจาง ซึ่งเป็นหัวหน้านาคชก.
เขาไปทำการควบคุมนักศึกษา 3,000 คนไว้ไคแล้วนั้น เขารายงานต่อกรม.ว "เป็นที่ยึดไคจากนักศึกษาเป็นที่พักเพียง 3 กระจบอก"
พล.ท.ท.กระจางรายงานวว่าเสียงปืนที่ดังมากนั้นเป็นของตำรวจ นักศึกษาไม่สามารถหาปืนชนิดนี้มาได้

ในตอนบ่ายกรม.ชัคแย้งกันในเรื่องร่างแถลงการณ์ "อาคมาเป็นยุคคักคานไม่ให้ออกแถลงการณ์เท็จ" พล.ท.ชาติชาย กลับเข้ามา
พทว่า "ลูกเสือชาวบ้านเริ่มออกคักแล้วเพราะไม่ไคค่าคอบจากรัฐบาล" นายกรัฐมนตรีถามวว่าเหตุการณ์สงบแล้วและไคสั่งให้พล.ท.ท.เจริญ
ฤทธิ์ ไปแจ้งให้ลูกเสือชาวบ้านสลายตัวแล้ว ยังไม่กลับบ้านกันอีกหรือ เมื่อมีแถลงวว่า ลูกเสือชาวบ้านเรียกร้องอะไร นายกรัฐมนตรีคอบ
วว่า "มีชื่อเรียกร้องให้ นายสุรินทร์ นายชวน นายค่างง ออกจากรัฐมนตรี ให้จับคร.ป้วย อิงภรณ์ นายแคลว นรปติ และกรรมการ
พรรคสังคมนิยมทุกคน ให้เลิกกฎหมายป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเด็ดคัก"

หลังจากนั้น พล.ท.ชาติชาย ชุดหัวฉก ก็ออกจากรัฐมนตรี ไม่นานลูกเสือชาวบ้านและพวกเขาที่เตรียมไว้ที่ลานพระรูปทรง
มา ..ก็เคลื่อนขบวนมา ..ล้อมทำเนียบรัฐบาลขณะฝนกำลังตกหนัก

นายสุรินทร์ เขียนไว้ในตอนท้ายของจดหมายวว่า "ความจริงยังมีอีกมาก ปฏิวัติอีกแล้ว เขาวว่าจะมีเลือกตั้ง เราคองพบกันอีก ขอ
พวกเราจงสามัคคีคอบยู่เอาคนทรยศคอบพรรคเขามาอีก การอยุวมกันเป็นพรรคการเมือง คองเลือกเอาคนที่ม่แนวความคิดคอบยู่กัน
แม้จะคนละพรรคกันาวจะรวมกันไค ..หากแตกแยกกันแต่คักการจะครองเมืองเหมือนที่เห็นมา.."

ผู้สื่อข่าวมิทไทย

พลตรีประมา อภิเรกสสารพทถึง 6 ตุลา พลตรีประมา อธิบดีหัวหน้าพรรคชาติไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ไทยนิกร
9 ธค.20 ในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลา วว่า "ผมว่ามันเป็น อุบัติเหตุทางการเมือง คือในวันที่เกิดเหตุเป็นการชุมนุมประท้วงการ
กลับเข้ามาของจอมพลถนอม เรื่องนี้หลายก็ไปไปตามปกติ เพราะการชุมนุมมีขอบเขตเป็นเรื่องธรรมดา รัฐบาลก็ไม่เกี่ยวของคอบ
นอกจากจะแก้ปัญหาจอมพลถนอมเท่านั้น แต่ที่วว่าเป็น อุบัติเหตุ ก็เพราะการที่นักศึกษาทำไปในรูปที่คนเห็นว่าหมิ่นองค์รัชทายาท จึงเกิด
มีการชุมนุมคอบคาน ลูกเสือชาวบ้าน พวกรักชาติก็มาชุมนุม การห้ามปรามก็ลำบาก เหตุการณ์วันที่ 5 ก็เริ่มรุนแรง รัฐบาลยังรีรอไม่
กล้าเขาไปจับกุมนักศึกษา เรื่องถนอมก็เจียบไป เรื่องสถาบันกษัตริย์นี้ ถิวว่าใครจะกระทบกระเทือนไม่ไค รุ่งเช้าวันที่ 6 ก็มีการประชุม
กรม.ชค. เพื่อพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉิน หมายถึงการที่เราวจะไคกำลังเขาไปจับกุมนักศึกษาไคตอนนั้น พล.ท.ท.ชุมพล โลหะชา-
ละ เขามารายงานวว่า ในเวลา 15.00 น. ทุกอย่างจะเรียบร้อย คุณเจริญฤทธิ์ จาร์สีโรมัน ก็เขามารายงานเรื่องลูกเสือชาวบ้าน
ถ้าประกาศภาวะฉุกเฉินก็จะเขาไปสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของลูกเสือชาวบ้าน จึงตกลงกันให้หานายกรัฐมนตรีคักคินใจคามที่เห็นสมควร
คอบหมายก็มีกลุ่มรักชาติ มีคุณหมื่นนิตี คุณจงกล ศรีกัญญา นำน้าที่ทำเนียบ เรียกร้องให้ปลกรม.ชค. 3 คนออก ทานนายก็ลงไปที่สนาม
หน้าทำเนียบ ประกาศรับรองวว่า ถ้าสามคนไม่ออกทานก็จะลาออกเอง ทานให้คาวรับรองไปอยงนั้น ผมก็กลับมา วิหตุก็ประกาศปฏิรูป"

สุธรรมกับพวกขอย้ายที่ซึ่งรวมกัน นายสุธรรม แสงประทุมกับพวกรวม 8 คน ซึ่งถูกคุมขังที่เรือนจำบางขวาง และทัณฑสถานหญิงลา
ยาว ไคยื่นคารองคอบขิมคักกรมราชทัณฑ์ เพื่อขอร้องให้ขิมคักกรมราชทัณฑ์พยายคอบเองกับพวกทั้ง 8 คน ไปรวมกับคอบของหตุอีก 10 คน
ที่เรือนจำชั่วคราวโรงเรียนพลตำรวจบางเขน โดยอยงวว่าพวกตนตกคักขอรหลายครั้งและคอบพองยงศาลทหารในยามไม่ปกติ ทำให้ไม่
มีสิทธิขอรุณฎีกา หังไม่สามารถคักทนายไค และโทษก็สูงถึงประหารชีวิต จึงจำเป็นคองปรึกษาหารู้คักกันและพวกคักก็เคยททานังสื่อถึง
ศาลทหารในเรื่องนี้ ทางศาลไคตามอัยการทหารแล้วเห็นว่าแล้วแต่ศาลจะพิจารณา ซึ่งไครับคักคอบวว่า ศาลไม่ชัคของแต่หังนี้อำนาจคอบ
คอบอยู่ที่กรมราชทัณฑ์

ไทยนิกร 18 พย.20

ให้จำเลย 6 ตุลาทั้งทนายแก้ต่างไค คณะปฏิวัติออกประกาศฉบับที่ 25 ลงวันที่ 8 พย.20 แก่ไซเพิ่มเติมนบทบัญญัติของกฎหมายวว่าคอบ
ขรรณฎศาลทหาร ที่ห้ามจำเลยแก้ต่างทนายในคักคักบางประเภท ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ไคยเปิด
โอกาสให้จำเลยแก้ต่างทนายแก้ต่างในคักคักทุกประเภทไค

ข่าวไทย 21 พย.20

ทนายคดี 6 ตุลา หลังจากการพิจารณาคดี 6 ตุลา ในวันที่ 17 พย.20 ทนายที่จำเลยไคลงนามแก้ต่างแล้วคือ นายฉัตรไชย จันทร์
พรายศรี นายวสันต์ พานิช นายสุริยัน วรศิริ นายนิพนธ์ ศรีวัฒนสุทร นายชาญ แกวชูใส และนายทองใบ ทองเปาค

ขณะนี้รายชื่อทนายที่จะไครับการแก้ต่างจากจำเลยมีไม่คักกว่า 24-25 คน แต่ยังไม่เปิดเผยชื่อหมค ทนายหลายคนยืนยันวว่าจะไม่
คักคาววาควม หรือหากฎาคักคอบทนายมีความคเคือครอนกัยินคัสละเงินช่วยเหลือให้อีก เหตุหนังกทำให้ทนายเหล่านี้คักคินใจวาควมคักนี้ให้

เพราะทุกคนเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลูกความและต้องเปิดเผยความจริงให้ทุกคนทราบ

นายทองใบ ทองเปาะ กล่าวด้วยว่า การที่รัฐบาลต้องการสร้างความสามัคคีในชาติโดยประกาศให้นักศึกษาที่อยู่ในป่าให้กลับคืนสู่เหย้า โดยไม่เอาผิดทั้งยังรับรองความปลอดภัยนั้น ถ้าจะให้รู้สึกทำไมเอาโทษจริงแล้ว ควรจะออกเป็น พรบ.นิรโทษกรรมนักศึกษาเหล่านั้นไว้ด้วย "คิดดูซิ ทรามโหดที่เพื่อนเขายังคงอยู่ในคุก แล้วพวกเขาจะยอมออกมาหรือ เพราะว่าควรจะมีโทษกรรมใหม่คงจะเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีอย่างแท้จริง"

ไทยนิกร 2 ธค.20 และ อาทิตย์ 6 ธค.20

ความคับหน้าของคดี 6 ตุลา การพิพากษาคดี 6 ตุลาคมที่สองมีขึ้นในวันที่ 17 พย.20 และจะได้อ้ายไปหาที่ใหม่คือกองพลาธิการทหาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทามกลางประชาชนนับหมื่น ชนชาติไทยผืนเล็ก ๆ นักรบพร้อมด้วยดอกกุหลาบแดงชูไสว ทามกลางเสียงโหร้องทอนรับโห่ก่าลึงใจ เสียงปรบมือแถมบรรดาของหาวณะที่รถเคลื่อนผ่านแถวผู้คน ความซัดแยงระหว่างกลุ่มก็ไม่วายเกิดขึ้นด้วยเสียงเพลง "สุเขาไปอย่าไคถอย" ทางหนึ่ง กับ "หนักแผ่นดิน" อีกทางหนึ่ง

ในวันที่ 17 พย. นั้น ได้มีการแต่งตั้งนายจาเลยแล้ว 9 คน ส่วนจำเลยที่เหลือนั้นขอเวลาศาลที่จะตั้งทนายทนายตนเอง เพราะเพิ่งทราบเป็นที่แน่ชัดว่าสามารถตั้งทนายได้ แต่ทั้งนี้จำเลยยังคงอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เหมือนเดิม ส่วนการนัดสืบพยานคราวต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 2-9 16 23 และ 30 มค.21

อาทิตย์ 29 พย.20

ไม้นิรโทษกรรม 6 ตุลา พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันที่ 30 พย.20 ว่า กรณีที่มีประชาชนเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมคดีของคดี 6 ตุลาทั้ง 18 คนนั้น ตนได้รับแล้ว แต่ก็เคยบอกหลายครั้งแล้วว่า เรื่องนี้ยังอยู่ที่ศาลเป็นเรื่องของอำนาจศาล ตนเองเขาไปเกี่ยวของไมไค แต่ถาคัดสินแล้วตนสามารถเขาไปเกี่ยวของไค และยังไมเคยมีการนิรโทษกรรมคดีที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาของศาล เพราะการนิรโทษกรรมหมายถึงว่า เขาทำผิดแล้ว ลงโทษแล้วถึงนิรโทษกรรม

ไทยนิกร 9 ธค.20

ความเห็นเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดี 6 ตุลา ในคอลัมน์หนึ่งของ ดาวสยาม 27 พย.20 มีความตอนหนึ่งว่า "และขอที่พี่น้องที่จะรุกเราให้รัฐบาลนิรโทษกรรมนักการเมืองพวกหัวแคง เช่นสหายไชแสง สุกใส มันจะไหวหรือ.. หรือกรณีเจ้าอินันท์ บัวระภักดิ์ ที่มีอาชวหมิ่นพระบรมเชษฐาภาพ แทงตัวแคงหน้าไหละม่าย องคพระบรมโอรสาธิราช แล้วแสดงละคอนแชนคอที่ลานโพธิ์ จะอภัยหรือนิรโทษกรรมให้ไมไคเกิดชชาติ.. หากพลเอกเกรียงศักดิ์จะใจคิดถึงขนาดนั้นทานกับคณะสพ.ดาวสยามก็ยินยอมคนละฝั่งกัน.. เราคงการสามัคคีในชาติกัน และเราก็รับแวงวามักษายชาติ พวกมันคงการกอกความแตกแยกในชาติ ก็พวกหินชาติคอมมิวนิสต์.." (จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 4 ธค.20)

นายชวน หลีกภัย อธิการบดี, สานักนายกา พกในการอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการนิรโทษกรรม" ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สรุปไควว่า การพูดว่า การนิรโทษกรรมขณะคดียังในศาลจะเป็นการกาวกายอาชวศาลนั้นเป็นเพียงข้ออ้าง ทั้งนี้แควแตกความในใจของรัฐบาล อยาลิมว่ารัฐบาลของคณะปฏิวัติก็คือรัฐบาลของคณะปฏิรูป ... ไมมีประโยชน์ที่จะเกียกกันใญ่แคงกฎหมาย ควรจะพูดถึงข้อเท็จจริงว่าอะไรเกิดขึ้น ไมมีใครรู้ที่ไปกว่าผู้ปกครองประเทศในขณะนั้น เราคงยอมรับความจริงกัน ไมใช่ของทานุฝ่ายเดียว แต่เป็นของทุกฝ่าย ทั้งยังกล่าวด้วยว่า ไคมันหักขวงเหตุการณ 6 ทค. ไวแคว แทพคในทั้นไมไค และพิมพ์เผยแพรไมไค ทวา "อยากไคคนไทยหัวประเทศรวาอะไรเกิดขึ้น ผู้บริสุทธิ์จะไครับการนิรโทษ ไมใช่ในทางกฎหมาย แตนิรโทษไปจากความรู้สึกของประชาชน" (ไทยนิกร 23 ธค.20)

ในคอลัมน์ "มุมมอง" ของนสพ. เคลิใหม่ 8 ธค.20 มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "การนิรโทษกรรมจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะหมายถึงว่าจะไมเอาโทษแคงกระทำความผิดในคดีดังกล่าว ด้วยแวงเคยมีให้เห็น อย่างคดีกบฏแมนฮัตตัน เป็นตน .. จำเลยมีมาก การพิจารณาจึงล้าชว ศาลไชเวลาถึงสองปีก็ยังไม่พิจารณากันไมเสร็จ จนกระทั่งปีพ.ศ.2500 รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม จึงไคออกกฎหมายนิรโทษกรรมทุกคนจึงไครับการปลดปล่อยเป็นอิสระ ในครั้งนั้นก็ไมมีใครพูดถึงว่าเป็นการกาวกายอาชวศาลแควอย่างไค.."

ไทยนิกร 18 พย.20 ที่พิมพ์ความเห็นของนายมารุต บุณนาท ว่า "ถ้าหากว่าเป็นความคิดของบุคคลบางท่านที่เห็นว่า ควรนิรโทษกรรมเฉพาะนักโทษคดี 26 มีนาคม ส่วน 6 ตุลา ไม้นิรโทษกรรมโดยอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่ แต่โดยหลักของกฎหมายถ้าจะให้อะไรใคร ถ้าจะให้ความยุติธรรมใคร ท่องให้เท่าเทียมหมคโดยไมมีละแวง เพราะจะถือวาคคีคอมมิวนิสต์ไมควรนิรโทษกรรม มันก็เป็นความคิดแคบไป เพราะแวงแควกอกการร้ายที่อยู่ในป่า เอาอาชวรุมออบก็ยังมีโครงการการุญเพไฟมาออบรม เป็นผลเมืองก็ จำเลยพวกนี้ยังไม่ไครับการพิสูจน์ว่า เขาผิดหรือไมผิดไชใหม่ ก็ควรไครับสิทธิด้วย พวกนี้ยังไม่ผิดคนออกจากศาลจะตัดสินแล้ว"

นายประภาศน์ อวยชัย หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลฎีกา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไคให้ความเห็นว่า "การนิรโทษกรรมไมนจะจะมีปัญหาอะไร และไมเป็นการกาวกายอาชวศาลด้วย ถ้ามีการนิรโทษกรรมก็หมายถึง ไมมีความผิด นิรโทษกรรม 26 มีนาคมยังทำไค เพราะศาลก็คงท่วทามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลออกกฎหมายมาศาลจะไปทวนออกกฎหมายไคอย่างไร หากรัฐบาลเสนอสพ.นิรโทษกรรม ศาลก็คงท่วทาม ซึ่งก็เป็นเรื่องของรัฐบาลว่าจะทำหรือไม่" (อาทิตย์ 27 ธค.20)

อาทิตย์ 13 ธ.ค. 20 ลงคำกล่าวของตัวแทนกลุ่มยังเตอร์กคนหนึ่งว่า "เรามีความปรารถนาอย่างจริงจังที่จะให้มีการนิรโทษกรรมนักโทษคดี 6 ตุลา เราต้องการเห็นว่าการวินิจฉัยเลือกคดี 6 ตุลานั้น คือมีคดียุติของสูงตรงกลางเมือง ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของผู้บริหารระดับสูง เป็นมาปในใจของผู้บังคับบัญชาหลายฝ่าย ซึ่งปัญหานี้ของถูกลบล้างให้สะอาด"

มรว. ลัดดาวัลย์ ปราโมช ให้ความเห็นว่า "การนิรโทษกรรมคดี 6 ตุลา ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำคัญ อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะหาเรื่องให้หรือไม่เท่านั้นเอง ซึ่งอันที่จริงน่าจะนิรโทษกรรมได้แล้ว ถ้ารัฐบาลอยากประสานรอยร้าวของคนในชาติ ตามที่โคแดงเอาไว้"

เสียงเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษคดี 6 ตุลา เสียงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษคดี 6 ตุลา เป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากที่มีการเรียกร้องมาหลายครั้งในสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร อีกทั้งยังมีเสียงเรียกร้องจากคนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะในรูปแบบบุคคลหรือองค์การต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยออกมาในรูปแบบใบปลิว แถลงการณ์ หรือจดหมายผ่านทางหนังสือพิมพ์ จดหมายถึงรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์

หลังการปฏิวัติ 20 ต.ค. 20 กระแสการเรียกร้องยิ่งเข้มข้นขึ้น ในประเทศเองตัวแทนกลุ่มศาสนาเพื่อสังคมได้ยื่นหนังสือซึ่งมีบุคคลจากอาชีพต่าง ๆ ประมาณ 2,000 คน รวมลงชื่อด้วย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 20 และในวันที่ 23 ต.ค. 20 กลุ่มอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50 คน โต้ทำหนังสือถึงพลเอกเกรียงศักดิ์ ขณะนั้นหน้ นายกรัฐมนตรี อาจารย์ที่ร่วมลงชื่อด้วยมีนายสุจิต บุญบงการ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช นายประยุทธ์ ทงษ์ทองคำ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทนายความกว่า 100 คน เขียนจดหมายเปิดผนึกผ่าน สยามรัฐ ถึงพลเอกเกรียงศักดิ์ และนักศึกษา จาก 5 มหาวิทยาลัยรวมลงชื่อทั้งสิ้น 5,901 คน ยื่นขอเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ไทยนิกร 16 ต.ค. 20 รายงานข่าวว่า ดร. ปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมลงชื่อกับนักศึกษาประชาชนไทยในประเทศฝรั่งเศสรวม 60 คน ทำหนังสือถึงพลเอกเกรียงศักดิ์ ขณะนั้นหน้ ปล่อยนักโทษคดี 6 ตุลา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 20

ผู้สื่อข่าวไทย รายงานพิเศษจากการประชุมสมาชิกร่วมกันที่สมาคมศิษย์ไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษเพื่อขอมติจากสมาชิกเกี่ยวกับการทำจดหมายถึงรัฐบาลให้ปล่อยนักโทษคดี 6 ตุลา และอื่น ๆ จากการแสดงความคับแค้นและขอเสนอต่าง ๆ ของสมาชิก สรุปความได้ว่า โทษสมาชิกสมาคมทำหนังสือถึงรัฐบาลและส่งไปตามสื่อมวลชนในประเทศทุกแห่ง มีสาระสำคัญดังนี้ 1 ขอให้ปล่อยนักโทษคดี 6 ตุลา ทั้ง 18 คน ผู้ต้องหาภัยสังคมและนักโทษการเมืองที่ตกจับกุมโดยไม่ชอบกระบวนการยุติธรรมทางศาลทั้งหมด เพราะบุคคลเหล่านี้ถูกเลือกจับอย่างไม่ยุติธรรม และถูกควบคุมตัวกักขังโทษทั้งที่ยังไม่ได้รับบทพิพากษาจากศาลว่าผิดจริง 2 ขอให้สืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี 6 ตุลา และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผู้สื่อข่าวไทย 8 ต.ค. 20

เศรษฐกิจ

ฝนแล้งในอีสาน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 20 ใ้คณะมนตรีช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมอีก 25 ลานบาท จากเงินที่อนุมัติไปแล้ว 35 ลานบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงสภาวะฝนแล้งว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่นาได้รับความเสียหายประมาณ 20 % ของพื้นที่นาทั้งหมด ซึ่งทุ่งกระทรวงได้รับเงินจัสจสรรจากกองทุนส่งเสริมการเกษตรจำนวน 10 ลาน 6 แสนบาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชไร่รายสิ้น นำไปแจกจ่ายชาวนาที่ประสบความเสียหายตามจังหวัดต่าง ๆ แล้ว ชาวไทย 1 ต.ค. 20

ในเรื่องนี้ นายวิฑูรย์ นเรนทร์ เขียนลงใน สสาร ฉบับวันที่ 16 ต.ค. 20 สรุปความได้ว่านโยบาย 15 ข้อของพล.อ. เกรียงศักดิ์ ขณะนั้นหน้ได้จัดให้การกระจายค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และการพัฒนาชนบทเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญสุดยุคของรัฐบาล

แรงผลักดันทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังความสนใจที่พลเอกเกรียงศักดิ์ที่มีต่อปัญหาชนบทส่วนใหญ่แล้วมาจากกลุ่ม "ยังเตอร์ก" ซึ่งเคยผลักดันให้พลเอกเกรียงศักดิ์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ามามีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการปฏิวัติเมื่อ 20 ต.ค. 20

ระยะ 5 เดือนที่ "ยังเตอร์ก" ทำการรณรงค์เพื่อล้มรัฐบาลนายธานินทร์ (โดยร่วมกับพลเอกเกรียงศักดิ์เองอยู่บ่อยครั้ง) ตรงกับระยะที่มีภัยธรรมชาติทำลายพืชผลเสียหายไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีการปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐบาลอยู่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นเหตุให้พวกนายทหารหนุ่มเหล่านี้โคจรไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความยากจนคนแค่นในชนบทด้วยตนเอง

ฝนแล้งครั้งปัจจุบันนี้ นับเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในความทรงจำของคนอีสานเป็นจำนวนมาก และคงจะยิ่งเน้นสิ่งที่ "ยังเตอร์ก" ใ้คนนำมาบอกแก่กรรมการเมืองของชาติ ใ้ว่าให้เพิ่มเงินไปสนับสนุน ซึ่งเป็นแหล่งที่ความจนและการจลาจลที่หวังพึ่งหวังคือเชื้อที่เพาะลัทธิคอมมิวนิสต์ พลเอกเกรียงศักดิ์ก็ดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีการมอบหมายให้พลโทเปรม ติณสูลานนท์ หนึ่งในสี่รมช.กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบขจัดการช่วยเหลือโดยนำเครื่องสูบน้ำไปใช้ในบริเวณฝนแล้ง ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำ แจกจ่ายเมล็ดพืชไร่แก่เกษตรกรผู้ยากจน และเมล็ดข้าวสำหรับกินเพาะปลูกครั้งต่อไป ทั้งยังจัดโครงการเร่งด่วนผลิตงานในชนบทเพื่อช่วยรายได้ชาวชนบทด้วย

ในวันที่ 29 พย.20 พลเอกเกรียงศักดิ์ ยังได้เรียกประชุมว่าราชการจังหวัดของบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และมีคำสั่งให้
ผู้ว่าราชการเหล่านั้นทำการสำรวจขอลงทุนสงเคราะห์ของแผ่นดินโดยละเอียด พลเอกเกรียงศักดิ์กล่าวด้วยว่ากำลังพิจารณาจะใช้อำนาจ
บริหารภายใต้มาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อจะหักล้างหนี้สินอันมากมายที่ชาวนามีติดนายทุนเงินกู้ยืม

มีการเน้นความเกี่ยวโยงระหว่างความยากจนกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 4 (2520-2524) ฉะนั้น
แผนนี้จึงเปลี่ยนการเน้นจากแผน "หนัก" (heavy strategy) เช่น การพัฒนาพลังงาน การคมนาคม และการสื่อสาร ไปเป็นแผน
"อ่อน" (soft strategy) โดยเน้นการพัฒนาการอ่าน การศึกษา การสาธารณสุข และการจัดองค์กรชาวนาเพื่อการตลาดและการกู้เงิน

ทว่า ชาวนาหนึ่งกลุ่มกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลใหม่นี้ว่า "รัฐบาลทุกชุดพูดว่า จะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเรา จะมีผล
คืออย่างไรถ้าจะหักล้างหนี้สินจากนายทุนในเมื่อเราจะต้องขอใช้เงินที่ยืมมาสำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไปอีกก่อนหนึ่งให้กับนายทุนนั้นอีก
รัฐบาลควรที่จะหักล้างหนี้สินจากธนาคารด้วย แล้วทำให้ธนาคารให้ชาวนากู้ยืมเงินมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วย"

จากการสำรวจโดยคณะของธนาคารโลกและเจ้าหน้าที่ไทยปรากฏว่า ผลผลิตข้าวจะตกต่ำลง 60% จากระดับปกติสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดประมาณว่า การอพยพของชาวอีสานออกไปอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือเท่ากับ 20 %
ของประชากรที่นั่น ความช่วยเหลือของรัฐบาล จะเห็นได้ในระดับอำเภอและหมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับขนาดของปัญหาที่ระดับนี้

นักวางแผนผู้หนึ่งของไทยคนหนึ่งกล่าวว่า การปฏิรูประบบการพาณิชย์อย่างสมบูรณ์เป็นทางเดียวที่จะคงเงินไว้ในชุมชนได้อย่างพอ
เพียง เพื่อที่ชาวนาจะได้ออกเงินไหลลงสู่ตน นักเศรษฐศาสตร์ไทยบางคนเห็นด้วยกับการผันเงินโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้าน
เพื่อตัดข้ามระบบราชการเสีย และการผันเงินเริ่มขึ้นใหม่แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ทว่าในที่สุดแล้ว การปฏิรูปดังกล่าว จะเป็นอันตรายต่อ
การเป็นพันธมิตรของกลุ่มธุรกิจและข้าราชการ ซึ่งมีฐานะเป็นสมาชิกประกันกลุ่มผู้มีฐานะดีทางการเมือง และธุรกิจในเมือง การจะ
ริเริ่มปฏิรูปดังกล่าวจะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองขึ้นพื้นฐานซึ่งอยู่นอกชายงานของนักวางแผน ปัญหาที่แท้จริงที่เกิดจากภาวะฝน
แล้งในภาคอีสานคือ รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์จะมีความสามารถหรือไม่ที่จะก้าวไปไกลกว่าการเพียงแต่ทราบดีเกี่ยวกับปัญหาชนบท
ด้วยการเข้าไปทำการปรับปรุงปฏิรูป ซึ่งเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของผู้ที่สนับสนุน

ข่าว นายนาม พูนวิทย์ รมท.พาณิชย์ กล่าวว่า คาดว่าการผลิตข้าวในปี 2520 จะน้อยกว่าปี 2519 แต่ก็ยังคงคาดว่าจะส่งออกได้
กว่า ๑ ล้านตัน คาดว่าในปี 2521 รายได้จากการขายข้าวจะลดลงประมาณ 5 พันล้านบาท จะพยายามชดเชยการเสียรายได้
ตามนี้ด้วยการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม และติดลดกรมเพื่อส่งออก แต่ก็คงไม่สามารถชดเชยได้หมด

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 17 พย. 20 และ 1 ธค.20 ใน SWB 21 ธค.20

ถึงชาวไร่ชาวนา จากป่า ในวันที่ 23 พย.20 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้ออกอากาศบทความของนายศรีธน
ยอกกันธา รองประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เพื่อรำลึกวันจัดตั้งสหพันธ์ฯ ครบรอบ 3 ปี นายศรีธน วิจารณ์ความ
พยายามของรัฐบาลในการที่จะดูแลเกษตรกร รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินว่าเป็นการจริงจังที่จะหลีกหลวงชาวนาและไม้ออกให้เกิดผลใหญ่
รัฐบาลประสบความสำเร็จแล้วที่จะลงโทษเจ้าของที่ดินผู้ไม่เชื่อฟังพบว่าควยการเช่าที่ดิน และได้อนุญาตให้เจ้าของที่ดินและข้าราชการ
ผู้ไร้ศีลธรรมรวมมือกันลงโทษและก่อกวนชาวนาและนักศึกษาที่พยายามช่วยเหลือชาวนา (ตีพิมพ์ใน SWB 26 พย.20)

ในวันเดียวกันนั้นวิทยุสพท. ได้ออกอากาศจดหมายเปิดผนึกถึงวันที่ 22 พย. และลงนามโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ไทย (ศนท.) ระหว่งวงสงกรรมปฏิวัติ ซึ่งมีถึงชาวนาชาวไร่ทั่วประเทศว่า ศนท.นับถือและศรัทธาในพลังสามัคคีและความตั้งใจแน่วแน่
ที่จะดำเนินการต่อสู้กันร่นของชาวนาชาวนาไร่นาชาวนาจำนวนมากนับสิบโคเป็นเหยื่อเพราะทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงนายอินดา สิมูญเวียง
รองประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย และนายอมเรศ ชัยสะอาด สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการศนท. ซึ่งถูกฆาตกรรมในขณะ
ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ "ความฝันของประชาชนจะกลายเป็นความจริงก็เพียงเมื่อประชาชนหันมาสู้วิถีทางที่จะยึดอำนาจ
ทางการเมือง โดยไร้กำลังอาวุธ โดยให้ความสำคัญแก่การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธเหนือสิ่งใด และควยการประสานงานและการสนับสนุน
จากการต่อสู้โดยรูปแบบอื่น ประชาชนต้องพึ่งพลังอันใหญ่ยิ่งของชาวนาในเขตชนบทซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่อดกลั้นมากที่สุดและยากจน
ที่สุด เป็นกำลังอันสำคัญในการท่าสงครามประชาชน จะต้องก่อตั้งฐานในเขตชนบท โดยไร้ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุด"

ตีพิมพ์ใน SWB 28 พย.20

โรงงานผลิตอาวุธ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมนันท์ นายกรัฐมนตรี ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 28 พย. นี้ว่า รัฐบาลชุดนี้จะอนุมัติให้
การสร้างโรงงานผลิตอาวุธขึ้นมาโดยเร็ว และไม่ใช่ว่าจะผลิตอาวุธและกระสุนปืนขนาดเล็กเท่านั้น จะผลิตขึ้นไปจนถึง ปืนใหญ่ และ
รถเกราะด้วย

พลเอกเกรียงศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า มีหลายบริษัทที่จะมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาวุธ และกระทรวงกลาโหมอนุมัติไปบ้างแล้ว ส่วน
จะมีกี่โรงงาน และเป็นบริษัทใดบ้างยังไม่บอกได้ แต่จะมีทั้งบริษัทของรัฐและของเอกชน

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ตั้งข้อคิดที่ว่า โรงงานผลิตอาวุธที่จะสร้างขึ้นมานั้นจะคงใช้เงินลงทุนเป็นร้อยๆล้านบาท ประเทศไทยที่จะ

ต้องพึ่งโรงงานนี้มากขึ้นในอนาคต ผู้ที่จะไคร้บอณาภิให้เป็นผู้ผลิตก็เหมือนกับโลกกันชนหวนหาหนก่อนใหญ่ ซึ่งมองเห็นแก่กว่ารอยู้อย่าง
เด่นชัด เพราะทางราชการจะคงเป็นผู้รับซื้อตมตอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะผลิตขึ้นมาเท่าใด

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 11 ธค 20 และ SWB 14 ธค.20

ไทยเข้าเป็นภาคีน้ำตาลระหว่างประเทศ นายเกษม จาติกวณิช รมต. อุตสาหกรรมแถลงผลการประชุมกรม. เกี่ยวกับปัญหาน้ำตาล
เมื่อวันที่ 13 ธค. 20 ว่า กรม. อุตฯ ในหลักการให้ไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าคยน้ำตาลระหว่างประเทศ ปี 2520 โดยให้สมัคร
เป็นภาคีชั่วคราวก่อน การเข้าร่วมนี้มีความหวังว่าองค์การจะชวยในการพยุงราคาน้ำตาล จักสรรให้มีการผลิตที่พอกับความต้องการ
ในตลาด กำหนดโควตาน้ำตาลและการเก็บสต็อก ฯลฯ ทั้งยังเห็นว่า จะเป็นผลดีในการวางแผนการผลิตน้ำตาลและการปลูกอ้อยให้
ใกล้ชิดสัมพันธ์กัน นอกจากนี้แล้ว หากเราไม่เข้าร่วมเป็นภาคีในองค์การแล้ว ประเทศที่องค์การนำตาลซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคีองค์การ
คงจะไม่ซื้อน้ำตาลจากไทย

ข่าวไทย 21 ธค. 20

เลขาธิการพัฒนาวิจารย์ทางเศรษฐกิจ นายกฤษ สมบัติศิริ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า หลังจาก
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2519 ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2520 เศรษฐกิจไทยมีสภาพทร่วงตัว เนื่องจากผลจากการส่ง
สินค้าออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และ
น้ำตาล ทั้งๆที่ราคาเฉลี่ยของข้าวและน้ำตาลได้ลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมก็ได้เพิ่มขึ้น ทำให้การนำวัตถุดิบกับน้ำมันเข้าประเทศเพิ่ม
ตามคย ในช่วง 6 เดือนแรกของ 2520 ดัชนีราคามับริโภคได้เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และใน
จำนวนนี้ราคาอาหารและเครื่องคั่มได้เพิ่มขึ้น 8.2% ค่าควาคลคทั้งปี 2520 ดัชนีราคามับริโภคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ส่วนใหญ่
เนื่องจากการเพิ่มราคามับริโภคสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ และการเพิ่มค่างจขึ้นค่า

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 15 พย. 20 ใน SWB 30 พย. 20

สินค้าเข้า นายปรก อัมระนันท์ รัมนตรีชวยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า สิ้นปี 2520 นี้คาดว่าไทยจะนำสินค้าเข้าจากต่าง
ประเทศคึกเป็นเงินมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 88,500 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้ว 72,876 ล้านบาท หากไทยยังมีอัตรานำเข้าสูงเช่นนี้
ออกไปอีก โดยเฉพาะสินค้ำพุมเฟือย จะยิ่งทำให้ไทยต้องขาดดุลการค้ายิ่งขึ้น สำหรับสินค้าเข้าในปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มสูงถึงแสน
ล้านบาท เพราะมีสินค้ำหลายอย่างที่ไม่เคยนำเข้ามาก่อนอีกจำนวนมาก เช่น ปูนซีเมนต์ แก้วสูงคม และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จำเป็น

อาทิตย์ 27 ธค. 20

การสรุป

รัฐบาลให้นักศึกษาออกจากป่า พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมนันท์ รัมนตรี ปราศรัยทางวิทยุและโทรทัศน์เมื่อ 17 พย. 20 ว่า
รัฐบาลจะเร่งบริหารประเทศคยความซ้อสัตย์สุจริต ซอวิงวอนให้นักศึกษาที่เข้าไปอยู่ในป่ากลับคืนสู่เหย้าเสีย โดยรัฐบาลบริบอง
จะให้ความคุ้มครอง ให้ความเป็นธรรมอย่างคัที่สุด ให้ลืมเหตุการณต่างๆ ในอดีตเสีย และให้เขาใจว่าเวลาที่จะโคแย้งกันกำลังจะ
หมกไปแล้ว ซอให้ทุกฝ่ายหันหน้ามารวมมือกันแก้ปัญหาที่โหลลวงไป

ไทยนิกร 2 ธค. 20

เตรียมกองทัพเพื่อสู้รบ พลเอกเจริญ พงษ์พานิช เลขาธิการทหารกล่าวว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองนับตั้งแต่ปฏิวัติ 20 ทค. เป็นต้น
มาโดยทั่วไปคัขึ้นมาก รัสึกว่าสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายมีแนวโน้มไปในทางคัดีขึ้น ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกับทางการ
การในท้องถิ่นมากขึ้น เทาที่ทราบมีผู้เขามอบตัวอยู่เสมอ และทางการก็มีโคเอาผิดและให้การชวยเหลือตามความจำเป็น คานการ
พัฒนากองทัพ พลเอกเจริญกล่าวว่าคัหันหน้าไปหลายอย่าง เช่น กองทัพเรือคัส่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ กองบัญชาการทหารสูงสุดคัซื้อรถ-
เกาะจำนวนหนึ่ง กองทัพอากาศจะจัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์มาไซ้ การคานเงินงานในการพัฒนากองทัพในวงเงินสองหมื่นล้านบาท
จะให้เสร็จใน 4-5 ปี

ข่าวไทย 11 ธค. 20

สถานการณ์การสู้รบ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โคออกอากาศรายงานของ กอ.รมน. เมื่อวันที่ 29 พย. 20 (คัพิมพ์ใน
SWB 12 ธค. 20)ว่า ระหว่างวันที่ 21-27 พย. นี้ ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสงขลา ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตี 5 ครั้งในแต่ละจังหวัด
และ 3 ครั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บ 27 คน ประชาชนบาดเจ็บ 1 คน ผกค. ยึดอาวุธ
และกระสุนปืนจำนวนหนึ่งไปโค นอกจากนี้ ยังมีการจู่โจมที่มั่นของทางการ 1 ครั้งในจังหวัดสกลนคร 1 ครั้งในจังหวัดเลย มีการ
ยิงกันนในเพชรบูรณ์และพิษณุโลก ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 2 คน ผกค. โจมตี 2 ครั้งในบุรีรัมย์ และ 1 ครั้งในพื้ล่งทำให้ชาวบ้านตาย
1 และบาดเจ็บอีก 2 คน ผลจากการระเบิดในพะเยา สงขลา และสุราษฎร์ธานีทำให้ชาวบ้านเสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 11 คน
การจู่โจมทำลายในอุบลราชธานีทำลายสะพาน 2 สะพาน

ระหว่างการบริหารที่คักันและปราบปรามตามปกติ มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายทางการและฝ่ายผู้ก่อการร้าย 11 ครั้งในจังหวัด

หวัคปราจีนบุรี หนองคาย เพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราชจังหวัดละ 1 ครั้ง กาศสินธ์ 2 ครั้ง และนครพนม 5 ครั้ง ผลปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ 8 คน และชาวบ้าน 1 คนเสียชีวิต พบค้ายกออกการร้าย 1 ค่ายที่นครศรีธรรมราช และมีผู้ก่อการร้าย 3 คน จากจังหวัด
กาฬสินธ์ น่าน และตรัง ยอมมอบตัวแก่ทางการพร้อมอาวุธและกระสุนปืน

ทว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งกรุงเวียงจันทน์ในวันที่ 29 พย. 20 (ตีพิมพ์ใน SWB 9 ซค.20) ให้อ่านบทความเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของขบวนการปลดแอกแห่งชาติในปี 2520 โดยกล่าวถึงการสู้รบในประเทศไทยว่า กองกำลังรักษาชาติของไทยได้เพิ่มการต่อสู้ทั่วประเทศ
มากขึ้น ได้ประณามขบวนการของชาวไทยในการอนุญาตให้ทหารมาเลเซียเข้ามาปฏิบัติการปราบปรามประชาชนไทย ปฏิบัติการรวมไทย-
มาเลเซียถึง 2 ครั้งไม่สามารถหยุดยั้งความคืบหน้าของกองกำลังรักษาชาติได้ เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันนี้เมื่อปี 2519 กองกำลัง
อาวุธของไทยก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างมากในระยะ 6 เดือนแรกของปีนี้ ยังผลให้ทหารรัฐบาลเสียชีวิตกว่า 2000 คน ที่มั่น 20
แห่ง และรถบรรทุก 44 คันถูกทำลาย เครื่องบินถูกยิงตก 7 ลำ และยึดยุทโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมาก

การสร้างถนนยุทธศาสตร์ อาทิตย์ 13 ซค.20 รายงานว่า บริษัทพิชเน็กซ์รับก่อสร้างเส้นทางตาพระยา-ละหานทรายโดยใช้คนของ
กลุ่มกระหังแดงในการสร้างนั้น โคตรใจที่จับยับเย็นมาครั้งหนึ่ง และถอนตัวไปในที่สุด ทว่า บริษัทเกอร์สันก็ได้เข้ามารับช่วงงานนี้
และแม้ว่ากำลังทหารจะเข้ามาคุ้มครองในการดำเนินงานสร้างทาง แต่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะกำลังกองทัพปลดแอกของ
มกค.สามารถล้อมอยู่ 2 ข้างเส้นทาง วางระเบิด และขุมยิงจนการดำเนินงานชะงักงันแทบทุกระยะ

เส้นทางดังกล่าวจะเชื่อมต่อกันระหว่าง อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี กับ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ หากสำเร็จจะเป็นเส้นทางยุทธ-
ศาสตร์ที่ฝ่ายรัฐบาลสร้างเพื่อตัดกำลังฝ่ายมกค.และเพื่อตัดขยายการรุกโดยก.เขตกอสมิวนิสต์ที่ยึดอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้

เจ้าหน้าที่ทหารเขตบุรีรัมย์กล่าวว่า สำหรับระยะทางที่สร้างขึ้นได้นั้น เจ้าหน้าที่สูญเสียชีวิตไปแล้วกว่า 40 คน บาดเจ็บอีก
120 คน รถบรรทุกทหารและรถสร้างถนนพังไปหลายทอดหลายคัน เพราะกับระเบิดที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์วางไว้ตลอดเส้นทางสายนี้ นาย
สลัม นาคเสถียร มวก.ปราจีนกล่าวว่า กรมทางหลวงได้เรียกเบิกประมูลหาผู้ที่จะมารับทำถนนใหม่แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจเลยว่า จะมี
บริษัทไหนกล้าเข้ามารับเหมารสร้างเส้นทางสายนี้

เรื่องทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับการสร้างถนนอีกสายหนึ่งด้วย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2520 (ตีพิมพ์ใน SWB 12 ซค.20) รายงานว่า กองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยได้เตือนบริษัทก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์
จาก อ.เชียงคำ จ.เชียงราย ผ่านจ.พะเยา ไปยังจ.น่านหลายครั้งว่า มิให้ร่วมมือกับรัฐบาล แต่บริษัทเท็กเนคคอก่าเคื่อนตั้งยังรวม
มือกับ กอ.รมน.ในการจ้างกองพล 93 ของก๊กมินตั๋ง เพื่อคุ้มกันคนงานอีกด้วย ในวันที่ 9 พย. 20 กองกำลังอาวุธประชาชนจึง
จู่โจมหน่วยลาดตระเวนก๊กมินตั๋งเสียชีวิต 25 คน และบาดเจ็บสาหัส 20 คน เมื่อวันที่ 15 พย.20 กองทัพปลดแอกโจมตีค่ายงาน 2
ค่าย ทำลายรถบรรทุกเกอร์ 2 คัน ค่ายหนึ่งถูกเผาอย่างสิ้นซาก

เลิกเกอร์พิฆาต โพลโทบีน ธรรมศรี แม่ทัพภาคที่ 4 ชี้แจงว่า ขณะนี้เหตุการณ์ร้ายแรงทางภาคใต้ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
กองทัพภาค 4 จึงประชุมพิจารณาเพื่อจะยกเลิกเกอร์พิฆาตทางภาคใต้ ยกเว้นอ.เบตง จ.ยะลา แห่งเดียว เนื่องจากโจรจีนยังคุกคามอยู่
ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ทำสวนยาง โคท้าวมาหากินได้อย่างสะดวกเหมือนเดิม ส่วนการปฏิบัติการรวมไทย-
มาเลเซียนั้น ยังคงดำเนินการร่วมกันอยู่

อาทิตย์ 6 ซค. 20

พรรคคอมมิวนิสต์จากหลายประเทศส่งสาส์นไปยัง พทท. วันที่ 1 ธันวาคม เนื่องในโอกาสครบ 35 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิ-
ซิสต์แห่งประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่าง ๆ ได้ส่งโทรเลขแสดงความยินดี และสนับสนุนการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของ พทท.
อาทิ พรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคยูโซแรงงานเกาหลี พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์พม่า และพรรคคอมมิวนิสต์
มลายัน

สาส์นดังกล่าวมีตีพิมพ์ใน SWB วันที่ 1, 2 และ 7 ซค. 20

อาชญากรรม

คดีตำรวจสังหาร แบน กิจจกุง นายแบน กิจจกุง คนงานของบริษัทหรงโค้ชโยชนส่ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจประจำอ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช 4 นายเข้าคุมตัวขณะกำลังจะเข้าชมภาพยนตร์ในคืนวันที่ 25 พย. ในวันรุ่งขึ้น นางเรียม ภรรยานายแบน
ตามไปขอเยี่ยมสามีที่สถานีตำรวจในเมืองนครฯ แต่ไม่พบ ต่อเมื่อเดินทางไปที่กุศพรายคนหนึ่งถูกข่มและยิงคายนที่ริมถนนควนสวย ค.เสา-
รง อ.ร่อนพิบูลย์ จึงพบว่าศพนั้นคือสามีของตนเอง บนขอมือศพมีรอยถูกแจ่มือปากลึกลับชกเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯพาดหัวข่าวการคายน
ของนายแบนกันอย่างคึกโครม

เมื่อศพนายแบนถูกนำศพไปรอบเมืองนครศรีธรรมราชในวันที่ 30 พย.20 มีประชาชนเข้าร่วมนับพันคน ไปสวดศพที่บริเวณท่าเขียน
ว่า "ศพ 4 ตำรวจฆ่าโทค" และ "แบน กิจจกุง อายุ 28 ปี คายนด้วยโรกลูกถูกแจ่มือ ขอม และยิงทิ้ง" ในวันที่ 30 พย. พ.ศ.๒๕.
มค.ชย พันธุ์ชื่น อทว. มีคำสั่งควนสืบสวนคดี

คำให้การของตำรวจผู้น้อย 3 นายที่ลงมือสังหารนายแมน คือ ส.ท.ท. ภิรมย์ ศรียารักษ์ พลตำรวจสมรรถ เทพชื่น และ พลตำรวจบุญโชค นวลนาค มีส่วนพัวพันถึงสารวัตรใหญ่ พ.ท.ท. ศักดิ์ศรี โพเมือง และจากคำรายงานที่สอดคล้องของกันของนาย ตำรวจผู้ใหญ่ 2 นายคือ พ.ท.ท. จิตร ลีลายุทธ และ พ.ท.ท. พงษ์ศักดิ์ ประทุมพรพาด ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ทำให้อธิบดีกรม ตำรวจต้องออกคำสั่งจับกุม พ.ท.ท. ศักดิ์ศรี โพเมืองควยชอหา "บงการสังหารนายแมน กิจฉุคอง"

ไทยนิกร 16 ธค. 20

กรณีอื่นๆที่เกี่ยวกับตำรวจ ข่าวจากนครราชสีมาแจ้งข่าวจากนครปฐมก็ตั้งขบวนหน้าหนังสือพิมพ์อีก เมื่อแม่ 4 คนของนักเรียนหนุ่ม เฆารองทุกขตอกระทรวงมหาดไทยว่า ลูกชายของตนถูกตำรวจจับตัวเมื่อ 18 พย. 20 แล้วหายสาบสูญไป กรมตำรวจสวนกลางแสดงความเอาใจใส่ในกรณีนี้ไม่น้อย ทำให้เรื่องถูกเปิดโปงต่อมามากขึ้นว่า ไม่เพียงเด็กหนุ่มทั้ง 4 คนเท่านั้นที่หายไปอย่างลึกลับ หากแต่เป็นจำนวนทั้งหมดถึง 19 คน และมีส่วนพัวพันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น

ขณะเดียวกัน ที่จังหวัดสงขลา ก็มีเด็กหนุ่มลูกชายอดีตเจ้าสิบเอกคนหนึ่งถูกตำรวจจับในข้อหาค้าเฮโรอีน เมื่อปฏิเสธก็ถูกตำรวจ รมขอมจนมอบฆ่าถึงตาย

ข่าวคราวที่คงขึ้นวันต่อวันบนหน้าหนังสือพิมพ์ในทำนองนี้ กำลังสร้างความตื่นเต้นหวาดกลัวแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ถึงพฤติกรรม ที่โหดเหี้ยมของผู้ถือปืนอยู่ในมืออย่างถูกกฎหมาย

ไทยนิกร 23 ธค. 20

การอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธค. 20 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ใต้ออกประกาศปล่อยตัวนักโทษทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งหมด 40,000 คน แต่นักโทษที่ถูกคำสั่งของคณะปฏิวัติ และคณะรัฐบาลปฏิรูป สั่งลงโทษแล้วหนีไปนั้นไม่มีการอภัยโทษ นักโทษขมขื่น คายาเสพติด และพวกที่คิดประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์ กับที่มีการกระทำอัน เป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้รับการอภัยโทษเช่นกัน

อาทิตย 6 ธค. 20 และ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 4 ธค. 20

นิรโทษกรรม 26 มิค. ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา นรโทษกรรมแก่ผู้ต้องขังกรณีเหตุการณ์ 26 มีนาคม เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 20 และในวันที่ 4 ธค. 20 กรมราชทัณฑ์ได้ทำการปล่อยผู้ถูกคุมขังในกรณีดังกล่าวถึง 22 คน

ข่าวไทย 11 ธค. 20

ชาวอังกฤษเรียกร้องให้ปล่อยตัวพยาบาลนักโทษยาเสพติดที่ถูกส่งจำคุกในเมืองไทย นางบาร์บรา คาสเชิล สมาชิกสภาผู้แทน พรรคเลเบอร์ในอังกฤษ เป็นผู้นำการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย โทสงจกหมายเรียกร้องที่ชาวเมืองแบลคเบิร์นจำนวน 22,000 คนลงนาม มีใจความแปลใจว่า "เราประชาชนชาวเมืองแบลคเบิร์นเชื่อว่า นางสาวริต้า ไนคิงเกลสไม่มีความผิด และขอขอให้รัฐบาลไทย จักการให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ที่ขังคุกความผิดมาให้นางสาวไนคิงเกลส"

นางสาวริต้า ไนคิงเกลส อายุ 24 ปี เป็นพยาบาลชาวแบลคเบิร์นในอังกฤษ ถูกจับกุมที่สนามบินกรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 20 ระหว่างการเดินทางจากฮ่องกงไปปารีส (นิกรไทย ฉบับที่ 5 หน้า 11) และของขออาหารามี่เฮโรอีนหนัก 7.7 ปอนด์ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาทในเมืองไทย หรือประมาณ 24 ล้านบาทในทลาคระหว่างประเทศอยู่ในกระเป๋าสีดำ นางสาวไนคิงเกลสกล่าวว่าจะถูกชาวจีน 3 คนหลอก สองคนในจำนวนสามคนนี้เคยถูกตำรวจไทยคุมขังอยู่เป็นเวลา 1 เดือน และภายหลังได้รับการปล่อยตัวไปควยปราศจากหลักฐาน

นายอุคม คุจินคา ผู้พิพากษากล่าวกับนางสาวไนคิงเกลสว่า ไม่สามารถจะเชื่อเรื่องของเธอได้ เพราะมีหลักฐานที่ขัดกันอยู่ เขา กล่าวว่า แผนการลักลอบเฮโรอีนจำนวนมากออกนอกประเทศครั้งนี้ได้รับการจัดการมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้อาการตรวจสอบและ หารจับกุมเป็นไปโดยยากมาก และกล่าวควยว่า จกหมายเรียกร้องฉบับนี้จะไม่มีผลต่อการตัดสินคดีซึ่งสิ้นสุดลงไปแล้วแต่อย่างใด ศาล สั่งลงโทษนางสาวไนคิงเกลสจำคุก 20 ปีในประเทศไทย

นางบาร์บรา คาสเชิล หวังว่าจะชักชวนพ.เควิต โอเวน รมท.ต่างประเทศอังกฤษให้ช่วยจัดการให้มีการเนรเทศนางสาว ไนคิงเกลสกลับมายังประเทศอังกฤษ แต่ทางศูนย์กลางรวบรวมและให้คำแนะนำว่าควยยาเสพติดในสหราชอาณาจักร (มีชื่อเรียกว่า Release) กล่าววว่า โอกาสที่นางสาวไนคิงเกลสจะได้รับการปล่อยตัวเนรเทศออกมามีน้อยมาก หากไม่มีแรงผลักดันอย่างจริงจังจาก รัฐบาล ศูนย์ Release ประเมินว่า มีคนอังกฤษไม่ต่ำกว่า 50 คนที่ถูกขังในคุกต่างประเทศในความผิดเรื่องยาเสพติด และจนกระทั่งบัดนี้ก็มีเพียงรายเดียวที่ถูกรเนรเทศออกมา รายนี้คือกรณีนายทีโมซี เควีย์ ซึ่งถูกขับออกมาจากประเทศคูเวตเมื่อ 2517 หลังจากถูก สั่งจำคุก 7 ปี เมื่อปี 2514 มีนสพ.ฉบับหนึ่งในเมืองไทยได้เขียนหวนนางบาร์บรา คาสเชิลว่าควยมาอยู่กับคือนางสาวไนคิงเกลส

นางสาวไนคิงเกลสเล่าว่า เธอทำงานอยู่ในไนท์คลับที่ฮ่องกง และได้พบกับนักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่ง ชื่อหลุยซุง เขาได้เตรียมการ จะเดินทางไปปารีสกับเธอ โดยจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินให้ควย แต่แล้วในที่สุดก็ไปเองไม่ได้ และโทษจกนั้นมารวมเดินทางแทน ชื่อ นายยิปกาเกียง นางสาวไนคิงเกลสกล่าวว่า นายกาเกียงเตรียมกระเป๋าเดินทางมาสองใบ กับวิหุซึ่งพบว่ามี่เฮโรอีนข้างใน และจาก

การแนะนำของตำรวจฮ่องกง นายกาเกียงและชาวฮ่องกงอีกคนหนึ่งชื่อนายชานมิงไฟ ก็ถูกตำรวจไทยจับพร้อมกับนางสาวไนติงเกล หลังจากการปล่อยตัวแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายอัยการของไทยไม่สามารถนำนายกาเกียงกลับมาให้หลักฐานในกรุงเทพฯ ได้อีกเลย

ผู้พิพากษากล่าวว่า จุดอ่อนในคำให้การของนางสาวไนติงเกลคือการอ้างว่านายหลุยซุงจะพบกับเธออีกครั้งหนึ่งในกรุงปารีส ซึ่งถ้าหากว่าสองคนมีขอบพอกันจริงตามที่นางสาวไนติงเกลกล่าวอ้าง เธอก็ควรจะอยู่ที่กรุงเทพฯ ก่อนออกเดินทาง ทนายของนางสาวไนติงเกลกล่าวว่า หลังจากการพิจารณาคดีแล้ว เขาจะยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน การตัดสินคดีจะใช้เวลาถึง 6 เดือน

หลังจากการสั่งลงโทษ นางสาวไนติงเกลพบกับผู้สื่อข่าวว่า เธอเหล่านี้จับความผิดทั้งหมด หากไม่ถึงไม่มีการเอ่ยถึงคนจีนกลุ่มนี้อย่างน้อยก็เอาคนมาพิสูจน์ได้ 3 คน

ในช่วงเวลา 8 เดือนที่นำไปสู่การตัดสินคดีนี้ นางสาวไนติงเกลยังคงยืนยันกรานว่าเธอไม่มีความผิด และปฏิเสธคำแนะนำของผู้พิพากษาที่ให้รับผิด ซึ่งในกรณีนี้ ภายใต้กฎหมายไทยจะลกระวางโทษลงไปครึ่งหนึ่ง

เรียบเรียงจาก The Times 29 ต.ค.20 The Guardian 10 ต.ค.20 และ Evening Standard 12 ต.ค.20

การศึกษา

อธิการบดีธรรมศาสตร์ ไทยนิกร 18 พย. 20 รายงานว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้ง โดยเฉพาะ สพ.ตะวันออก 8 พย. 20 ที่พาดหัวข่าวว่า "อาจารย์ฝ่ายซ้ายประมุขล้ม วางแผนกำจัดอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เบิกทางให้ชายครองแทน" ไทยนิกร รายงานว่า คร.ปรีดีทำการแปลก ๆ หลายประการเมื่อเป็นอธิการบดี เช่น จัดการทำบุญในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายครั้ง นัยว่าเพื่อ "ล้างชวย" ออกกฎว่าควยเครื่องแต่งกายของนักศึกษาโดยกำหนดให้นักศึกษาหญิงต้องแต่งเครื่องแบบและนักศึกษาชายต้องสวมเสื้อขาวคาดเข็มขัดหุ้มมหาวิทยาลัย ห้ามสวมรองเท้าแตะ เด็กชาก ห้ามพับแขนเสื้อ แยกกฎว่าควยเครื่องแต่งกายไม่เป็นผลเพราะมีปฏิกริยาคัดค้านอย่างหนักจากนักศึกษาและอาจารย์บางส่วน

ด้านการบริหารนั้น คร.ปรีดีมักให้ความสำคัญความชอบกับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ บางคนได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงเป็นพิเศษ ส่วนมากได้ตำแหน่งใหม่ไกลชกตัวอธิการบดี ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกริยาในหมู่อจารย์คณะอื่น ๆ มาก

กรณีที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นพิเศษให้อาจารย์สาวคณะศิลปศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งมีผู้ให้สัมภาษณ์กับ ไทยนิกร ว่า ก่อนเกิดเหตุแสดงละครบนเวทีชายวันที่ 4 ต.ค. 2519 นั้น อาจารย์ศิลปศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เข้าชมละครคอนกกล่าววาทอนที่คุครั้งแรกไม่ได้อิดถึงกรณีร้ายแรงเลย มีแต่อาจารย์คนนั้นคนเดียวที่พูดว่า รู้ตั้งแต่แรกเห็นแล้ว

นอกจากนี้ คร.ปรีดี ยังดำเนินตามนโยบายรัฐบาลธานินทร์อย่างเคร่งครัดโดยสอคล้องอาจารย์ที่เคยมีบทบาททางการเมืองก่อน 6 ต.ค.

ปฏิกริยาจากผู้ไม่เห็นด้วยคือ มีอาจารย์ลาออกหลายคน รองอธิการบดีลาออกจากตำแหน่งทุกคน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ลาออก

หลังการปฏิวัติ 20 ต.ค.20 อาจารย์กว่า 200 คน เข้าชื่อกันยื่นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย คร.ประกอบ หุตะสิงห์ ให้พิจารณาการกระทำของอธิการบดี

หลังจากนั้น ไทยนิกร 25 พย.20 ก็ลงข่าวว่า เมื่อวันที่ 14 พย.20 คร.ประเสริฐ ๗ นคร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐสั่งปลด คร.ปรีดี ออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อชกปัญหาฐานะ และตั้ง คร.วิจิตร ศรีสอาน รองปลัดทบวงฯ เป็นผู้รักษาการแทน

ต่อมา อาทิตย์ 27 ต.ค.20 ได้รายงานว่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงมติ ให้นำประกาศน อวยชัย คำรงค์ตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ และจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป นายประกอบ หุตะสิงห์ เชื่อว่านายประกาศนคงจะแก้ปัญหาคาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เพราะอาจารย์และนักศึกษาเคารพอยู่มาก

นาคี ๆ ทอง ไช ขาว ปลูก พันธุ์ ดี ต้น เดือน ตุลาคม 2520 นาง วิมลศิริ ชานาญ เวช รมท. ทบวง มหาวิทยาลัย ของรัฐ ไ้ รับ เชิญ มา เปิด การ สัมมนา วิชาการ เรื่อง "การ ผสม ผสาน สังคม ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ กับ ศาสตร์ อื่น ใน มหาวิทยาลัย " ซึ่ง จัด โดย คณะ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล และ เป็น วิทยากร บรรยาย ใน หัวข้อ "นโยบาย การศึกษา เพื่อการ ปฏิรูป สังคม ไทย" ข้อความ ตอน หนึ่ง ของ การ บรรยาย กล่าว ถึง ผลงาน ชิ้น หนึ่ง ของ ทบวง มหาวิทยาลัย ของรัฐ ใน รอบ แรก คือ ที่ มานะ ว่า "ทบวง ฯ ของ ท่าน ได้ สร้าง แบบ ทดสอบ วัด ความ ถนัด และ ทัศนคติ ทางการ เมือง ของ บรรดา นักเรียน ที่ จับ เข็ม เข็ม สมัคร เข้า ที่ 5 ใน การ สอบ คัดเลือก เข้า มหาวิทยาลัย แบบ ทดสอบ ดัง กล่าว นี้ ได้ เริ่ม ทดลอง ใช้ แล้ว กับ การ สอบ คัดเลือก ผู้ ที่จะ เข้า ศึกษา ต่อ ใน สาขา ครุศาสตร์ และ สาขาศึกษา ศาสตร์ ถา ผล จาก แบบ ทดสอบ ดังกล่าว ให้ เห็นว่า เด็ก นักเรียน คน นี้ มี ความ คิด ทางการ เมือง แตก ต่าง ไป จาก คนอื่น หรือ ใหม่ เอียง ไป ใน ทาง ที่จะ เป็น คอมมิวนิสต์ ทาง ทบวง ฯ ก็ จะ มีการ ทรว สอบ ประวัติ ของ นักเรียน คน นั้น ไป ที่ โรงเรียน เดิม หาก พบว่า นักเรียน คน นี้ มี ประวัติ เป็น ผู้ ชอบ

ร่วมกิจกรรมอันไม่พึงปรารถนา เช่น เป็นหัวใจชวนเพื่อน ๆ ประท้วงหรือประท้วงโรงเรียน หรือเคยสนับสนุนการทำงานของคุณย์ กลุณนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ก็จะทำให้คะแนนถล่มทลายไปในทันที ขณะนี้ใคร่ทดสอบใจแล้ว และแบบทดสอบยังอยู่ในระยะทดลอง เท่านั้นยังไม่ไคน่าผลจากการทดสอบมาใช้เป็นเกณฑ์ แต่ในอนาคตการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากจะคะแนนสอบแล้ว จะใช้ผลจากแบบทดสอบควบคู่กับการสอบประวัติย้อนหลังพิจารณาด้วย เหตุผลของการใช้แบบทดสอบนี้ก็คือ ทุก ๆ ปีเรามีนักเรียนจำนวนมากมาขอยื่นใบสมัครเลือก เราก็หน้าที่จะคัดเลือกแต่ผู้ที่มีทัศนคติทางการ เมืองที่ดีไวก่อนเพื่อป้องกันมิให้การผลิตนักศึกษากลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า เช่นหนีเข้าป่าเป็นตน เขาทำนองที่ว่า นาคี ๆ ของใครชาวปลุกพันธุค์"

"สำหรับการรับสมัครอาจารย์เข้าสอนมหาวิทยาลัยก็ใช้จัดให้คำวิจารณ์แบบสอบประวัติเช่นเดียวกัน"

จาก โลกหนังสือ ฉบับที่ 2 พย.2520

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่คัดมาจาก "แบบวัดประสิทธิภาพทางอาชีพการและสังคม" ของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ปีการศึกษา 2520

คำแนะนำในการตอบ จงเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความรู้สึกของท่านข้อละหนึ่งตัวเลือก แล้วทำเครื่องหมาย ลงบนตัวอักษรในกระดาษคำตอบ จงตอบทุกข้อ หากมีเวลาทำ 20 นาที

- | | |
|---|---|
| 1. ในปัจจุบันนี้สถานที่กำลังอยู่ในภาวะที่หมกหมองคือ | 2. สิ่งที่มีความสำคัญเพื่อความอยู่รอดของประเทศคือ |
| ก. สถาบันการศึกษา | ก. สถาบันศาสนา |
| ข. สถาบันศาสนา | ข. สถาบันการศึกษา |
| ค. สถาบันกษัตริย์ | ค. สถาบันครอบครัว |
| ง. สถาบันครอบครัว | ง. สถาบันกษัตริย์ |
| 3. | 30. |

ขอมูลจากศูนย์เอกสาร มุขนิมิตไทย

บุคคล

สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ไฉมีพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุภา เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัตนสิมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชอิสริยยศเสมอเทียบเท่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

"นับได้ว่าพระองค์ท่านจะทรงเป็นพระบรมราชวงศ์ฝ่ายในพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีของประเทศ ที่ได้รับพระราชอิสริยยศอย่างสูงเช่นนี้ อันหมายถึงว่าอยู่ในตำแหน่งสูงที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติได้" มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กล่าว

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 4 ธค.20

มรว.เสนีย์อยากวางมือจากหัวหน้าพรรค มรว.เสนีย์ ปราโมช อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 ธค.20 ว่า อยากจะวางมือจากการเมืองเสียที เพราะอายุถึง 73 ปีแล้ว ซึ่งนายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานสภานิติบัญญัติฯ โคเปิดเผยว่าจะเสนอ คิว รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค ควบเหตุผลที่ว่า นักการเมืองควรจะมีควมรับผิดชอบ

อาทิตย์ 20 ธค.20

พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ซึ่งเดินทางกลับไปถึงเมืองไทยเมื่อวันที่ 17 พย.20 กำลังดำเนินการยื่นหนังสือถึงกองทัพเพื่อขอลาเข้ารับราชการทหารตามเดิม โดยอ้างเหตุผลถึงการลงโทษที่เกินความผิดของเขา "ผมคงได้รับเงินเดือนย้อนหลังบ้าง ก็ผมไม่ได้ทำอะไรครับ" เขากล่าว ขณะเดียวกันทั้งตัวเขาและจอมพลถนอม จอมพลประภาส ก็กำลังยื่นอุทธรณ์ต่อศาลขอคืนทรัพย์สินที่ถูกรัฐบาลสั่งยึดไปทั้งหมด

เขาให้สัมภาษณ์ว่าเมืองไทยควรมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงจะดีที่สุด แต่ระยะแรกจะต้องเป็น โกด์ เคมออกเคเรซี เพื่อปลงฝังประชาธิปไตยให้ลึกซึ้งเสียก่อน โดยระยะเวลานั้นบอกไม่ไคววามานแน่ไหน แต่ไม่คงถึง 12 ปีหรอก และกล่าวว่าคุณภาพของประชาชนเราไม่มี วิชาการศึกษาของทหารศึกษาก่อน น่าจะมีสองสภา หังจากแต่งตั้งและเลือกตั้ง สำหรับตัวเขาเองไม่คิดจะสมัครรับเลือกตั้ง

ไทยนิกร 9 ธค.20

พล.ท.ท.วิเชียร แสงแก้ว อดีตบัญญัติราชการตำรวจคนแรกกล่าวถึงเรื่องถูกปลดออกจากราชการกรมตำรวจว่า ไม่รู้สึกเสียใจและวิตกแต่อย่างไร เพราะคณะกรรมาการ กพ.โคตคตินแล้ววามีความผิด สำหรับเรื่องกลับเข้ารับราชการกรมตำรวจ เขากล่าวว่าไม่แน่ใจนัก

เกรงว่าจะไม่เป็นประโยชน์ต่อกรมตำรวจและประชาชน

พล.ต.ท.วิเชียร ใ้คดีวิจารณ์กรมตำรวจว่า ปัจจุบันกรมตำรวจอานาจอยู่ที่อธิบดีคนเดียว กรมตำรวจจะไปไม่รอด เพราะอธิบดียอมไม่สามารถคุมคนได้เป็นแสน, ต้องมีการกระจายอำนาจออกไป การปลุกก็ทำกันง่ายเกินไป ทำให้ไม่มีหลักประกันต่อขวัญของตำรวจ และผู้บังคับบัญชาของ เป็นตัวอย่างที่คัดค้าน

อาทิตย์ 27 ธค.20

นายธานีมนตรี เป็นองคมนตรี ใ้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธานีมนตรี กรีวิเชียร เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2520

ชาวไทย 21 ธค.20

แรงงาน

ลอบยิงรองประธานสหภาพแรงงานครูสภา นายนิคม เก็มใหญ่ รองประธานสหภาพแรงงานองค์การครูสภา ได้ถ่มมือปืนลอบสังหารที่หน้าโรงพิมพ์ครูสภา โดยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ คนที่ซ่อนหายเป็นคณิง แต่พลากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ สันนิษฐานว่า นายนิคมอาจจะไม่ลอบรอกันกับคนที่ควบคุมองค์การครูสภา ในเรื่องให้นายนิคมเป็นตัวตั้งตัวตีจะให้องค์การครูสภาเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ผู้ควบคุมองค์การครูสภาไม่ต้องการให้เป็นรัฐวิสาหกิจ และนายนิคมก็กล่าวหา เรื่องที่เขาถ่มยิงคราวนี้ ให้เพื่อนกรมกรควยกันถือเป็นบทเรียน เพื่อให้ระมัดระวังตัวเมื่อมีกรณีพิพาทเช่นเขา

อาทิตย์ 13 ธค.20

พลเอกเกรียงศักดิ์กับแรงงาน พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนงานไทย กล่าวในท่ามกลางกรรมากร สหภาพแรงงานจากทั่วประเทศ ประมาณ 500 คน เมื่อวันที่ 4 พย.20 ว่า "ผมต้องการเห็นความยุติธรรม ความรัก ความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกับสหภาพแรงงาน" ทั้งโลกกล่าวย่ำวัดอุปสรรคของมูลนิธิฯ 3 ประการ อันได้แก่ การให้การศึกษาดูงานในโรงงานและสหภาพเพื่อให้งาน, หมายและหลักเกณฑ์ในการเจรจากับนายจ้าง, การช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ และการช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพของคนงานให้ความรู้ความชำนาญและเทคนิค ทั้งยังกล่าวควยว่า "ผมไม่คิดความเป็นคอมมิวนิสต์ ผมไม่คิดความทานเป็นเผ่าหลายชาติ ในทางตรงข้าม ทานทั้งหลายเป็นคนส่งเสริมชาติใหม่มั่นคงและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ"

ไทยนิกร 25 พย.20

สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์หลังการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2520 หลังการปฏิวัติเมื่อ 20 ธค.20 ผ่านไป หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยต่างก็พลัดมาค้าปากไคมาย หลังจากทีรัฐบาลชุดนายธานีมนตรีจำกัดเสรีภาพมาเป็นเวลาเกือบ 1 ปีเต็ม แต่การที่คณะปฏิวัติไม่แสดงอำนาจมาใหญ่กับหนังสือพิมพ์ก็มิไคหมายความว่า จะให้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ ยังกังมี "...การกระทำใดๆที่เป็นไปในทางกบฏเรื่องร้าย เสนอความเห็นแก่ประชาชนหรือปราศจากความเป็นธรรม จะถูกยับยั้งด้วยอำนาจปฏิวัติ ซึ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของประเทศชาติ..." ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 30 พย.20 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีไ้กล่าวยืนยันว่า หนังสือพิมพ์ 13 ฉบับที่ถ่มไปเมื่อหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 นั้น จะไม่มีการอนุญาตให้เปิดอีกอย่างเด็ดขาด เพราะทุกวันนี้ก็มากพอควรแล้ว ขอให้รักษาคูหาไว้เท่าเดิม จะไม่มีการเพิ่มขึ้นอีก

ไทยนิกร 9 ธค.20

ทั่วไป

โรงงานไฟฟ้าปรมาณู ไทยนิกร 23 ธค.20 รายงานว่า โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าปรมาณู ริเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 โดยผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของการนำพลังปรมาณูมาใช้แทนพลังน้ำที่ไ้ขอยในขณะนั้น และระหว่าง 2511-19 รัฐบาลชุดกต่าง ๆ ไ้อนุมัติงบประมาณให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการสำรวจจัดซื้ออุปกรณ์สำรวจ จัดหาและเตรียมการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 100 ล้านบาท

สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไ้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 166 ลงวันที่ 15 มิย.15 อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้ที่ดินบริเวณอ่าวไ้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,100 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน และทอดถามการประชุมกรม. เมื่อวันที่ 14 กย.20 ที่ประชุมลงมติว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป และให้ความเห็นชอบกับงบประมาณประจำปี 2520 ในส่วนเกี่ยวกับการเตรียมสำรวจการก่อสร้างโรงงานในวงเงิน 11 ล้านบาท

เมื่อมคืนนี้ไ้รับการเปิดเผยในหน้าหนังสือพิมพ์ เสียงคัดค้านก็คามาทันที ไ้โดยครั้งสุดท้ายนี้ ประชาชนชาวศรีราชาทุกวงการอาชีพ

โคลงขึ้นคักค่านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูเอง เพราะเกรงอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี ซึ่งแม้แต่ประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยี เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น ก็ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสีได้

ฝ่ายที่ต่อต้านให้สร้างคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นให้เหตุผลว่า กำลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ในปัจจุบันจะพอใช้ไปแค่ปี 2523 เท่านั้น และถ้าจำเป็นต้องเลือกโรงพลังงานปรมาณูก็เพราะไม่มีทางเลือกอื่น เมื่อคำนึงถึงสภาพการณ์และราคาของน้ำมันแล้ว การไฟฟ้าพลังงานปรมาณูจะเป็นหนทางที่ช่วยให้ไทยมีไฟฟ้าพอใช้และราคาถูกลง

ส่วนฝ่ายที่คัดค้านเห็นว่า แม้ในเรื่องง่าย ๆ เช่นน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้เน่าได้ จนสร้างความเดือดร้อนและเสียหายมาากแล้ว แล้วโครงการใหญ่เช่นนี้เมืองไทยจะสามารถประกันความปลอดภัยได้แค่ไหน และเมื่อมองวางแผนระยะ 40,000 ล้านบาท ที่จะนำมาสร้างโครงการนี้จะสนองประโยชน์ผู้ใดมากที่สุด จะเห็นว่า ส่วนหนึ่งคงไปใช้ในค่านอกอุตสาหกรรม ในมานเวียน อีกส่วนหนึ่งคงตกใจอย่างท่วมท้นเหมือน เช่น ไฟโซลาร์ สถานันเทิงเวียงรัมย์ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนเครื่องบำรุงบำเรออื่น ๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้า ควรจะมีการแก้ปัญหาโดยควบคุมให้เอาไฟฟ้ามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มากกว่า แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตองว่า การจะนำไฟฟ้าไปใช้ทางใดนั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคน

สพท. ปลายชค.20 ลงคาลงล่าวของคร.นาท. คัดพิววิรุฬห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า จะมองเพียงค่านการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะคงผูกพันกับเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย ซึ่งผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่ควรเป็นประชาชนทั้งประเทศ หรือรัฐสภาเท่านั้น ไม่ควรมาจากบุคคลกลุ่มเดียว ควรจัดอภิปรายทางวิทยุโทรทัศน์ หรือวิธีที่ให้ประชาชนเข้าใจทุกแง่มุม ไม่ใช่เสนอแต่โฆษณาอย่างเดียวเช่นที่ทำอยู่ เพราะที่ว่าโรงงานไฟฟ้าปรมาณูสามารถผลิตไฟฟ้าราคาถูกเพียงพอและปลอดภัยนั้น ไม่เป็นความจริง

ในขณะเดียวกันนายสมพงษ์ สมวงษ์ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคอลัมน์ "สะบัดร้อน-สะบัดหนาว" ของสยามรัฐรายวัน ว่า คนใดออกสอบถามประชาคมศิลาชลบุรี โดยเฉพาะในเขตอำเภอศรีราชา อันเป็นบริเวณที่สร้างโรงงานไฟฟ้าปรมาณูนี้ โดยยั่วว่า "ช่วยท่านายเกษม(จากัดกวมิช)ให้ทีเถอะว่า ท้องการให้คนชลบุรีแสดงประชามติในเรื่องนี้จะเอาไหน จะใช้วิธีหยอคนับถ่วงคะแนนแบบเลือกผู้แทนก็ยังได้ เพื่อที่จะใคร่กันเสียที่ว่าที่ถึงกันอยู่ทุกวันนี้ได้มีมติหาชนชนาคไหน"

นายเกษม จากัดกวมิช รรมก.อุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พย.20 (ที่พิมพ์ใน SWB 21 ชค.20)เกี่ยวกับข่าวลือว่า รัฐบาลนายธานินทร์ โคอมนิติโครงการสร้างปรมาณูนี้ไม่เป็นความจริง แต่เมื่อเดือนก.ย. รัฐบาลโคอมนิตกับ 10 ล้านมาตแก่โครงการซึ่งไม่ใช่ของก่อสร้าง เป็นเพียงงบประมาณประจำปีตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ศึกษาความเป็นไปใดของการสร้างโดยคำนึงถึงปัญหาเทคนิค ของเสีย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

อาทิตย์ 6 ชค.20 รายงานอันตรายของโรงงานไฟฟ้าปรมาณูว่า หากเกิดรั่วไหลทำให้เขาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาด 1-200,000 กิโลวัตต์เกิดการระเบิดขึ้น กัมมันตภาพรังสีจะแผ่กระจายรัศมีกว้างถึง 150,000 ตารางไมล์ จะฆ่าคนตายนับแสนในชั่วพริบตา และจะทำให้ผู้ใหญ่รับมรดกเจ็บบ้างหมื่น รวมทั้งจะส่งผลไปถึงค่านพันธุกรรม อันจะเกิดพิกลพิการถึงลูกหลานด้วย

สถิติประชากร วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศรายงานจากกรมการปกครองเมื่อวันที่ 3 ชค.20 ว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 20 พลเมืองในประเทศไทยมีจำนวน 44,035,129 คน เป็นชาย 22,180,149 คน เป็นหญิง 21,854,980 คน เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีพลเมือง 4,702,273 คน

ที่พิมพ์ใน SWB 21 ชค.20

ยกเลิกเคอร์ฟิวในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ชค.20 สภานิติบัญญัติได้ยกเลิกคำประกาศห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาล ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ 15 เดือนก่อน ในระยะหลังเคอร์ฟิวมีกำหนดระหว่าง 01.00 น. ถึง 04.30 น.

IHT 31 ชค.20

คำย่อ

- มกค. -ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- ทปท. -กองทัพปลดแอกประชาชนไทย
- พคท. -พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
- กอ.รมน. -กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- สพท. -วิทยุเสียงประชาชนไทย
- สสท. -สำนักข่าวประชาชนตุลาคม
- IHT -International Herald Tribune
- FEER -Far Eastern Economic Review
- SWB -Summary of World Broadcasts ของBBC

หนังสือพิมพ์: กำนันรัฐาภิวัตน์

เพ่ง พรรณวิภาชน์

ในปัจจุบันเราอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่มากระตุ้นให้คนเกิดความคิดมากที่สุดในการดำเนินชีวิตอยู่ คือการได้รับข่าวสารต่าง ๆ เรียกว่าสื่อ สาร การสื่อสารคือการที่มนุษย์ติดต่อส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในปัจจุบันมีวิธีสื่อสารมากแบบมากขึ้นก็ แยกต่างกันไป จึงมีผู้คิดรวมเรียกว่า สื่อสารมวลชน อันอาจหมายถึงผู้รับสาร ไม่ใช่คนคนเดียวหากแต่เป็นมวลชน มวลชนที่รับ สารจึงไม่ใช่คนเดียวเฉพาะเจาะจงหรือคนกลุ่มเดียวกันเฉพาะ แต่กลุ่มชนจำนวนมากก็มีโทมัยความว่าเป็นมวลชนเสมอไป

คนที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร พังวิทย์ คีโรทัศน์ หรือภาพยนตร์ อาจถือรวมได้ว่าเป็นมวลชน เพราะรับสารอย่างเดียวกัน สนใจในเรื่องเดียวกัน ปฏิบัติอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติย่อมเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมีฐานะอาชีพ พื้นฐาน วัย แยกต่างกัน การสนองตอบข่าวสารที่คนได้รับจึงแตกต่างกัน

ถ้าเรายอมรับว่าการสื่อสารมวลชนเป็นบริการสาธารณะเพื่อการกระจายข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้มวลชนได้ทราบข่าว ขาวคือรายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยไม่แทรกความคิดเห็นใด ๆ ลงในเนื้อหาข่าว ที่สำคัญคือไม่ใช่อำนาจของเจ้าของ แต่สื่อสารมวลชนก็ยังมีบทบาทสำคัญในการ เสนอความคิดเห็นต่อบุคคลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ มวลชน และมีอิทธิพลต่อความคิดของมวลชน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอันหนึ่งคือการให้ความบันเทิงด้วย

สื่อมวลชนจึงจำต้องรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชนในฐานะเป็นผู้กระจายข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น และความบันเทิงไปสู่ มวลชน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษก็ได้

ถ้าการสื่อสารมวลชนมีข้อความหมายดังกล่าวมาข้างต้น และเราเชื่อในลัทธิการเมืองระบอบประชาธิปไตย คนธรรมคาสามัญ คือคนที่มีความสำคัญในสังคม และสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยก็ย่อมเสนอปัญหาสังคมของคนธรรมดา ชีวิตความเป็นอยู่ ความ ท้องการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ความมีความต้องการร่วมกันอยู่ ณ จุดใด หนึ่งหรืออุปการของประเทศซึ่ง เป็นตัวแทนของมวลชน จะต้องหาทางสนองตอบความต้องการให้ได้ สื่อมวลชนที่เป็นมากใช้เสียงให้มวลชนจึงต้องมีข้อพิพาทกับรัฐบาลเสมอ เมื่อเกิดรัฐบาลเผด็จการขึ้นในประเทศจึงใช้วิธีรวบรวมอำนาจจากการเสียเอง หรืออนุญาตให้การลงข่าวสารข้อเท็จจริงทางๆอยู่ในวงจำกัด หรือหาไม้กีดกันสื่อมวลชนหน่วยนั้นเสีย เสรีภาพหนังสือพิมพ์ วิชย และโทรทัศน์จึงมีกีดกันมาพักกันเสมอในกฎปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในวงการหนังสือพิมพ์นั้นแม้ในระบอบเผด็จการก็ยังไขว่คว้าหาเสรีภาพจอมปลอมกันอยู่ไม่เว้น

เมื่อเรายอมรับว่าการสื่อสารมวลชนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีในสังคม จึงสมควรจะพูดถึงสื่อมวลชนหน่วยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ มวลชนทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริง คือ หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากคนสามกลุ่ม ผู้เป็นเจ้าของหรือนายทุน 1 พวกหนังสือพิมพ์หรือคณะผู้จัดทำ 1 ผู้อ่าน 1 อานาจและอิทธิพล ของบุคคลทั้งสามกลุ่มนี้มีต่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ซึ่งอาจควบคุมกัน คัดค้านกัน หรือรวมกัน ในผลประโยชน์ของแกล ละกลุ่ม บุคคลสองกลุ่มแรกแน่นอนที่ช่วยยอมมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไกลเคียงกันจึงจะทางานร่วมกันได้ คงไม่มีนายทุนคนไหนจะ หนักหนังสือพิมพ์ที่จะมาคัดค้านผลประโยชน์ของตน หรือมีนักหนังสือพิมพ์คนไหนไปทางานกับนายทุนที่มีความความคิดแตกต่างกัน แม้จะมี ก้อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน คงจะเห็นได้จากหนังสือหลายฉบับในเมืองไทยปัจจุบัน

เมื่อเราเปิดหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยออกอ่านไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์หรือรายเดือน เราจะพบความคล้ายคลึง กันอย่าง ไม่น่าเป็นไม่ได้ "ทั้งจำนวนคอลัมน์และจำนวนการเขียนจนคิดว่าประเทศของเราไม่มีข่าวสาร หรือค้นหาหนังสือของเราจน ความคิดกันแน่ คนหาหนังสือพิมพ์ของเรามีความรู้สักอย่างไร มีปรัชญาอะไรในการหาหนังสือพิมพ์ มีทัศนคติต่อผู้อ่านของเราอย่างไร เขาจับประเด็นและตีความเหตุการณ์สำคัญของประเทศและของโลกได้เพียงใด เขามีความรู้สักว่าสังคมใดเรียกว่าขอให้เขาทำอะไรมาง ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ หรือว่าไม่มีอะไรนอกจากทำให้หน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวหนังสือ" (จาก "สื่อมวลชนกับประชาธิปไตย" ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี) หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยจึงมีลักษณะ ร่วมกันสังการ ร่วมกันเลือกสรร และรวมกันเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อกำหนด วาหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ จะปรากฏออกมาในลักษณะอย่างไร

เมื่อเป็นเช่นนี้หนังสือพิมพ์ในบ้านเรารจึงค่าาโรมากกว่าการให้ข่าวสารที่แท้จริงแก่ประชาชน และยังขาดคุณธรรมประจำใจและ

จรรยาบรรณที่ดีคือกาย ข้อเรียกร้องที่หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยต้องการมากคือ เสรีภาพและอิสรภาพของหนังสือพิมพ์ แทนหนังสือพิมพ์เอง กลับไม่ห่วงแทน เสรีภาพและอิสรภาพของคน เสรีภาพนั้นยอมเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะหนังสือพิมพ์เจ้าของสำนักใน เสรีภาพของคนก่อนวงการอื่น ถ้าต้องการใครรับความเชื่อถือจากประชาชนคนอ่าน และคิดว่าคนเองต้องการ เสรีภาพอย่างแท้จริง

ใครคือนายทุน

นายทุนของหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยมี 2 พวกคือ ธนาคารพาณิชย์ กับ นายทุนผู้มั่งคั่ง การลงทุนส่วนใหญ่ของหนังสือพิมพ์มักเป็นไปในรูปวัตถุ กล่าวคือ ลงทุนในการซื้อแทนพิมพ์ทันสมัย ปลุกกิจการสำนักงานเพื่ออวดความร่ำรวย และขยายตลาดการจำหน่ายไปพร้อม ๆ กัน จึงเกิดการแข่งขันกัน แย่งตลาดกัน ถึงกับใช้ความรุนแรงเข้าปะทะปะทะกัน เพื่อให้ได้จำนวนจำหน่ายสูงพอจะเอาไปเป็นค่าดอกเบี้ยแก่ธนาคาร เพราะการหาโฆษณาเพื่อมาจุนเจือค่าพิมพ์นั้น ในวงการโฆษณาเมืองไทยจำต้องอาศัยจำนวนจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ไปอ้างจึงจะได้โฆษณามา การที่จะให้หนังสือพิมพ์อยู่รอดจึงต้องใช้เงินเป็นสิบ ๆ ล้านขึ้นไป

เมื่อหนังสือพิมพ์เจ้าเป็นต้องอาศัยนายทุนสองจำพวกนี้ จึงเป็นเหตุให้เสรีภาพของตัวเองซบหายไป นายทุนทั้งหลายเมื่อนายทุนให้กับหนังสือพิมพ์แล้ว โทนเลยจะยอมให้หนังสือพิมพ์ของตนเองของถูกปิดเพราะเสนอข่าวความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนายทุนเหล่านี้ก็จากองเซนเซอร์ตัวเอง ปิดบังข่าว และสั่งห้ามปิดเบี่ยงเบนข่าวในบางกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน แม้เมื่อมีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมากขึ้น หนังสือพิมพ์ของนายทุนเหล่านี้ก็ยอมเป็นปากเสียงให้กับกลุ่มผลประโยชน์ของตน และนายทุนเองยอมยกแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของตน นักหนังสือพิมพ์กับนายทุนจึงมีความของคาวาเสรีภาพแตกต่างกัน เพราะนายทุนถือว่า การใคร่รายงานข่าวเพื่อหาหรือคัดค้านบุคคลอื่นที่ตนไม่พอใจ หรือชื่นชมบุคคลที่สนับสนุนตน เป็นเสรีภาพ

นายทุนประเภทธนาคารพาณิชย์ เป็นการชี้ให้เห็นชัดว่าธนาคารในเมืองไทยหลายธนาคาร เป็นของนักการเมืองผู้มีอิทธิพล หากหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ตามตกเป็นลูกหนี้ของธนาคาร นักการธนาคารในคราวของนักการเมืองก็อาศัยอำนาจของธนาคารบีบบังคับหนังสือพิมพ์เพื่อให้เสนอข่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน จนกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจะพินาศระเหินไปแล้ว แต่ความนักหนังสือพิมพ์ที่มีอุมคคิจจะได้อีกจากทางหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน เขาก็คงหายไปพร้อมกับหนังสือพิมพ์นั้นเอง

แม้หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยบางพวกจะพยายามชักชวนพรรคพวกเพื่อนฝูง เข้าร่วมหุ้นเพื่อทำหนังสือพิมพ์ตามอุดมคติ เขาก็ไม่อาจต่อสู้ยืนหยัดอยู่ได้กับการหาเงินมาถมบอดอกเบี้ยที่ทวีสูงขึ้นกว่าจำนวนจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ หรือบางพวกอาจขายตัวเพื่อรับใช้กลุ่มอิทธิพลบางกลุ่ม เพื่อเป็นคานาค้ำอำนาจของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตนไม่เห็นด้วย หลอกหลวงประชาชนว่าหนังสือพิมพ์ของตนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเสรี แต่เบื้องหลังของหนังสือพิมพ์พวกนี้ก็รักษาผลประโยชน์ให้ฐานอำนาจบางกลุ่มนั่นเอง เมื่อกลุ่มฐานอำนาจของตนหมดอำนาจลงนักหนังสือพิมพ์เหล่านี้ก็ขายตัวให้กับกลุ่มอื่นต่อไป หนังสือพิมพ์เหล่านี้สามารถพิมพ์ออกจำหน่ายได้ทุกรัฐบาล ไม่ว่าจะ เป็นพวกปฏิรูปหรือปฏิวัติ

หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและหนังสือเล่ม

การผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและหนังสือเล่ม มักจะมีช่วงที่ติดขัดและซบเซาสลับกันไปตามทิศทางสมทางการ เมืองในประเทศ อันเป็นผลให้สิ่งพิมพ์ทั้งหลายเกิดขึ้นและหายไปตามกระแส หนังสือพิมพ์รายวันส่วนใหญ่ไม่สามารถปิดตัวเองหรือถูกสั่งปิดใคนานเพราะต้องเลี้ยงคนงานเป็นเรือนร้อย ของวางของพระราชบัญญัติการพิมพ์ก็เปิดโอกาสให้สามารถมีตัวสำรองหรือขอเช่ามาทำต่อไปได้ หรือหาไม่ก็ลดความเป็นตัวของตัวเองลงเสีย ยอมหลบหน้าประจักษ์เพื่อให้หนังสือของตนได้ตีพิมพ์ออกมา หรือหาไม่ก็เขี้ยวรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในคณะรัฐบาลนั้น ๆ อยางออกหน้า ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้หนังสือพิมพ์ล้มประชาชนคนอ่าน ลืมความเดือดร้อนของประชาชน เพราะต้องคอยออกข่าวให้ทางราชการ และหาข่าวของราชการมาตีพิมพ์เพื่อให้ตัวหนังสือเต็มหน้า จะเสนอข้อคิดเห็นหรือนำความเดือดร้อนของประชาชนมาเผยแพร่ไม่ได้ จะถูกหาว่า ปลุกปั่นให้เกิดการแตกความสามัคคีในชาติ ทำให้ประชาชนตื่นตกใจ แม้ในยุคที่ประชาธิปไตยกำลังรุ่งเรือง หนังสือพิมพ์รายวันก็หาได้ปรับปรุงเพื่อรับใช้มวลชนไม่ กลับทำเป็นนักวิจารณ์หาไหวหลังหลอก เสนอสิ่งพุ่มเฟือยต่าง ๆ เชามาแทนการเสนอทางออกให้รัฐบาล เพื่อปรับปรุงประเทศชาติ หนังสือพิมพ์ใหญ่ ๆ มากกว่าสองฉบับ ที่พิมพ์ภาพลามกอนาจารเป็นประจำ ถือว่าการชุบฉิมินทาให้รายเดือนเป็นชาวสำคัญกว่าการส่งกรมที่มีขึ้นรอมบาน นักข่าวเขียนข่าวแบบแก้ตัวขึ้นเอง พังความซบเซาเสีย หนังสือพิมพ์รายวันจึงเป็นงานทางการคามากกว่างานในอุดมคติ ที่พิมพ์คำของพอลคาโฆษณาเกินความจริง ลงรูปเครื่องแต่งกายชักชวนให้คนสำรวจกรีกกรวย และหาที่สูกคนเองเลยกลายเป็นพวกตามสังคมนิกกว่าน่าสังคมน

นิตยสารทั้งรายสัปดาห์และรายบักษ์ ไม่ได้ไปจากรายวันเท่าใดนัก จำนวนนิตยสารที่เสนอความพึงพอใจแก่ชนชั้นการแต่งกาย มีมากกว่านิตยสารที่เสนอและวิเคราะห์ข่าว นี้ก็เกิดจากเหตุผลการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสิ้น เพราะนายทุนของนิตยสารต่าง ๆ ยอมต้องการให้นิตยสารของตนขายดีที่สุดเท่าที่จะขายได้ ซึ่งต้องทำออกมาในรูปเอาใจตลาด ตามตลาด นายทุนจึงจะพอใจ จะเห็นได้ว่านิตยสารที่เสนอความบันเทิงควยนวนิยายจะเป็นนิตยสารที่ขายดีและอยู่ได้นานที่สุด การเสนอนวนิยายที่เขียนขึ้นจากความฝันมากกว่าบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ทั้งบุคคลิกของตัวละครและบทสนทนา บรรคานนวนิยายหลายร้อยเรื่องนั้น แทบจะหาไม่ไ้เลยที่จะเสนอสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือสะท้อนปัญหาความยากจนของประชาชน เพราะนักเขียนนวนิยายอ้างว่า "คนชอบอ่าน

อย่างนั้น แม้จะถกวิจารณ์ว่าเป็นนวนิยาย "น้บูเน่า" นักเขียนนวนิยายก็เอาหูทวนลมเสีย นั่งเขียนเรื่องแม่ตัวลูกสะกั ผู้ที่ตกยาก กลายเป็นเจ้าศัศิกินาไมทองท่ามาหาทีนอะไรอีกต่อไป

หนังสือเล่มที่สองออกมาในรูปนวนิยายจึงจะขายได้พอคุ้มค่าตีพิมพ์ ยุคหลัง 14 ตุลาคม 16 นั้น นับเป็นยุคที่หนังสือเล่มรุ่งเรื่องถึงขีดสูงสุด เพราะหนังสือทางวิชาการ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือประเภทปลุกฝังใจคนรักการอ่านรักเหตุผลและรักความจริง ซึ่ให้เห็นปัญหาความซับซ้อนของสังคม การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ตีพิมพ์ออกให้ได้อ่านกันอย่างกว้างขวาง แต่ก็ถูกอำนาจปฏิวัติเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 หยุกความศึกนั้นลงควยวิธืออย่างปาเถือน สิ่งเวาหนังสือบางประเภทที่เสนอความคิดเห็นผิดแอกไปจากตน และเป็นที่น่าเสียดายว่าผลลิตหนังสือเล่มเหล่านั้นยังขาดความเป็นตัวของตัวเอง ขาดนโยบายในการผลิต การวางแผนและประสมการณ จึงทำให้หนังสือประเภทนี้ขาดขวงหายไปอย่างน่าเสียดาย

และในช่วงก่อน 14 ตุลาคม 16 นี้เอง ที่เราพอมองเห็นว่าหนังสือพิมพ์เริ่มมีความละเอียดถี่ใจที่เอาเปรียบประชาชนมาตลอดยุครัฐบาลทหาร เริ่มมีความกล้าและรักความจริงที่จะเสนอข่าว และปฏิเสธหนวยราชการบางหน่วยเพื่อความ เป็นตัวของตัวเองในการหาข่าวแห่งความจริง เช่น กรณี "ทุ่งใหญ่" หรือในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 16 ก็เป็นแรงหนึ่งในการสื่อข่าวที่เป็นไปเพื่อความยุติธรรม อย่างกล้าหาญของหนังสือพิมพ์บางฉบับ แต่เหตุการณ์ 14 ตุลา ที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้น สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ก็มีใครรักษา จรรโลงความจริงสืบต่อมาในปัจจุบันได้

ใครคือนักหนังสือพิมพ์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกหนังสือพิมพ์ที่นักหนังสือพิมพ์ต้องเผชิญอยู่ก็คือ ชีวิตส่วนตัวถูกคุกคาม สวัสดิการไม่พอ ไม่มีการประกันความปลอดภัยในชีวิตส่วนตัว การแยกชีวิตส่วนตัวออกจากชีวิตสาธารณะ ไม่ชัดเจนสลับซับซ้อน ผู้มีชื่อเสียงมีอำนาจไม่มีใครกล้าแตะของผู้มีชื่อเสียงแต่ไรอำนาจ จะถูกคุกคามทำลาย กวาดที่คาหร ๆ อย่างจรรยาบรรณ ไซไม่โคกนักหนังสือพิมพ์ จึงเป็นเหตุให้คนมีอำนาจใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือกลลวใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นโค ในกรณีของครู ปวย อิงภากรณ์ แสงให้เห็นชัดว่า หานเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ไม่มีอำนาจอิทธิพลใด ๆ จึงถูกหนังสือพิมพ์ใส่ร้าย ซึ่งนักหนังสือพิมพ์เหล่านั้นไรจรรยาบรรณและศีลธรรม ไม่ครีกรองถึงชาวที่แท้จริง กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองบางคนไปอย่างน่าสมเพช

นักหนังสือพิมพ์ไทยส่วนใหญ่มักกล่าวคาหร ๆ เป็นการแสดงคุณค่ามากกว่ายอมรับสภาพความจริงของตน จรรยาบรรณก็ตี ฐานันครที่ 4 ก็ดี นกนอยในโรสมุก็ดี ล้วนยังคงติดปากนักหนังสือพิมพ์ปัจจุบันอย และชาวการกลลวหาทานอง รับของชาว ไซฐานันครที่ 4 หลีก เลียงภาษีอากร เบงกินเหลลาเคลานารี ก็ยังมีอยู่ในหนานหนังสือพิมพ์ของตนเองทุกววัน นักหนังสือพิมพ์บางคนกลายเป็นคนวางหาใส่ เลื่อนอก ถูกคองคามภักทาการหรุ ๆ ก็ยังมีอยูคาคคิน ก็ไม่เสียหยาอะไรหรอกครวมโคที่เราจับไม่ได้วา เขาทำฉิกรจรรยาบรรณ

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (มีนาคม 2516 หน้า 11) ตีพิมพ์หนานาเรื่อง อุดมการของนักหนังสือพิมพ์อยู่ที่ไหน มีความทอนหนึ่งว่า .. เกิดมาเพื่อหาหนาทหลายสิ่งหลายประการให้แกสังคมของตน แต่เหนือสิ่งอื่นโค จุดหมายปลายทางของหนังสือพิมพ์ จะคองอยที่การแสวงหาสัจจะ เพราะการ เขาถึงสัจจะนั้น เป็นสิ่งเคียวที่จะทำใหม่มนุษยชาติอากโคอย่างเต็มภาคภูมิวา ประเสริฐกว่าสัคทังหลาย.."

นักหนังสือพิมพ์เมือง ไทยปัจจุบันที่มีอุดมการแต่ไม่มีอำนาจ ไม่มีเงิน คองเลือกทางเคินใหม่ เลือกทงที่เขาเห็นว่าคิกว่าอย้อย่าง คากหนาน่าทามนายทุนร่าไป บางคนก็เปลี่ยนแนวทางการคอส วิญญานหนังสือพิมพ์ (คำเคือนจากเพื่อนเกา) ของจิคร ภูมิศักดิ์ น่าจะ ยังเป็นขอเคือนใจโคอย สำหรับนักหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยปัจจุบัน

ยานีล่าน่า

กุกุกยเอาหยาธา จะขอให้ให้คมตั้ง
สเอยชางคือคิง กระจ่างค่าในสันคาน
สคนหนังสือพิมพ์ มาแปลง เพศ เป็นคนพาล
หรัยคอกุมการ วิชาชีพอันลือชา

อาวฐหนังสือพิมพ์ คือปลายคมแห่งปากกา
เป็นทวนอันคมกลา และ โคมทองอันวาววาม
คือปากและคือเสียง ของมวลชนอยทุกยาม
เปคโปงที่เลวทราม และ เทคหนพิทักษกรรม
สะท้อนความทุกข์ยาก และส่าเหตุที่เงื่อนง่า
ซึ่ทางเป็นแนวน่า และเป่าหมายอันโอฬาร
เขารวมในแนวรบ ประชาชาติกุกยมือชาง
ไซยีนสัง เทกการณ เอาตัวรอกออยริมทาง
ทวนทงอุงทง เป็นทวน ที่ถูกลาแกรงบเป็นกลาง
เป็นทวนที่ เขาชาง อยเคียงคูกับมวลชน

โคมทองส่องสองทาง	และสัจจธรรมแก่ใจคน
สาคแสงอันรอนรน	โห่ป้าจบลาคหนี
นี่คือจรรยาบรรณ	อุคมการหึงมวลมี
คือเกียรติยศศักดิ์ศรี	อันสุกแสนจะแทนหวง

เสียงนกเสียงกา

ถ้าหนังสือพิมพ์เป็นสถาบันอันทรงเกียรติยศศักดิ์ศรี ยอมรับฟังเสียงนกเสียงกาบ้าง เสียงเรียกร้องความเป็นไทจากผู้ถูกบังคับ น่าจะเป็นกระจกเงาบานหนึ่งที่หนังสือพิมพ์จะส่องให้ยุคปกครองโคมทองเห็น ข้อเท็จจริงทุกคำ จากผู้มีอำนาจและไร้อำนาจ จากประชาชนไปสู่ทหาร เสรีภาพที่แท้จริงต้องมีอยู่ในมือหนังสือพิมพ์ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ใช่ตกอยู่แก่นายทุน หรือคนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม และคงไม่ปล่อยให้กาฝากหนังสือพิมพ์ ไซหนังสือพิมพ์เป็นเวทีหากินอีกต่อไป มองออกไปช่างนอกลอยกว้าง ๆ และรับเข้ามาถายทอดสู่ประชาชนทั้งหมด ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เลือกนายเลือกบ่าว

ที่น่าจะคำนึงเสมอก็คือ "...ที่สำคัญคือ เราเคารพในความคิดเห็นของคนอื่น เราเห็นว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ช่วยการที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดหรือถกเถียงกัน หากเราเห็นความคิดของคนอื่นเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ หรือมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ก็ไม่ซื้อ เราคิดความนั้นเป็นการเริ่มต้นเขาสุขภาพที่ "พอกันไม่ว่าเรื่อง" บางครั้งเราอาจไม่ไว้ใจคนบางคน แต่เราจะฟังความคิดเห็นที่เขาแสดงออก เพื่อเราจะได้พิจารณาถกเถียงกันจนเห็นด้วยหรือไม่..." (ถึงมิตร ของ มิตรไทย ฉบับที่ 1)

ช่วงเวลาของหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยมีหลายยุคหลายสมัยที่คนทำหนังสือพิมพ์ ถูกจับ ถูกข่า ถูกฟ้อง ถูกคุกคาม แทนพิมพ์ถูกล่ามโซ่ ถูกทุบ และถูกปิด แลยุคที่น่าจะเป็นยุคที่มีคนช้อนชุกที่สุดเห็นจะเป็นยุค "คณะปฏิรูป" 2519 หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ออกมามีชีวิตไม่มื่อะไรประเทืองปัญญา อ่านหนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูป ไม่เคอะอะไรเลยนอกจากกลิ่นคาวเลือดของอาชญากรรมและคาวฤกษ์ของการชาวมืดขึ้นในยุคนี้หนังสือพิมพ์ถูกปิดทั้งหมด 20 ฉบับ ไม่นับรวมถึง 13 ฉบับ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ถูกปิดห้ามออกอย่างถาวร

จากมายจากชนบท

* เพื่อนหมอ *

สถานีอนามัยที่ผมไปอยู่กับนายแพทย์ที่รู้จัก เป็นสถานีอนามัยประจำอำเภอแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ผมมีโอกาสได้เข้าไปนั่งคูลในห้องตรวจโรค เนื่องจากจำนวนคนไข้มีมากเกินกำลังนายแพทย์ที่ประจำอยู่ การตรวจโรคจึงเป็นไปค่อนข้างรวดเร็ว คนละประมาณสองนาทีเท่านั้น คุยการซักถามอาการ แล้วตรวจดูหูฟัง เขียนใบจ่ายยา โรคส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่มานักเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง หลายรายที่นายแพทย์ต้องจ่ายยาแอมป์นิซิลินไปก่อน เพราะหากจะวินิจฉัยให้ละเอียดของอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งก็ถูกหาได้จากกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว ชาวบ้านนิยมซื้อยากินเองตามคำบอกของคนขายยาหรือเพื่อนฝูง เนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้เรื่องยาและการรักษาอย่างแท้จริง จึงมักเป็นโทษมากกว่าคุณ เมื่ออาการกำเริบชาวบ้านจึงยอมมาหาหมอเพื่อตรวจรักษา ร้านขายยาที่ฉันมีรวมกันไม่ต่ำกว่าสิบร้าน บางร้านขายยาได้วันละกว่าห้าพันบาท นับเป็นเครื่องบอกได้อย่างดีถึงจำนวนการซื้อยาเองของชาวบ้านว่ามีสูงเพียงใด

ส่วนโรงพยาบาลประจำอำเภอที่เพื่อนผมไปอยู่ คุยกันไ้ความว่าแต่เดิมเป็นเพียงสถานีอนามัยเล็ก ๆ เพียงหลังเดียว และจำนวนคนไข้ที่มารับการรักษาก็น้อยเพราะขาดแคลนนายแพทย์ หลังจากนายแพทย์หนุ่มผู้นี้ไปประจำไ้ประมาณ 2 ปี เขาเริ่มปรับปรุงพัฒนาจากสถานีอนามัยเล็ก ๆ ยุคฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่ค่อนข้างจะพร้อมพอสมควร ซึ่งอาจรับคนไข้ได้ถึง 60 คน จากจำนวนคนไข้นอกวันละไม่กี่คนไ้เพิ่มเป็นวันละ 100-150 คน เขาไ้รับความสำเร็จอย่างน่าภูมิใจ น่าถือเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การสรรเสริญ นายแพทย์หนุ่มผู้นี้มีแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะทำงานในชนบทที่ขาดแคลนแพทย์มากที่สุด เพราะเขารู้สึกว่าการแพทย์ในชนบทอยู่ในสภาพที่แย่มากเกิน ลักษณะเป็นผู้นำที่ไ้และไ้เกียรติยศอันสูงของเขานั้น ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาทางสุขภาพอนามัยของชาวบ้านเท่านั้น ยังมีส่วนช่วยทางอื่น ๆ เทาที่เขารู้ว่าไ้คือไ้กวดู ฉะนั้นเขาจึงเข้ากับชาวบ้านไ้ดี สิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนไ้ในแคว้นทุรกันดารคือการไม่ทำตัวขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ปกครองใ้ใหม่ ๆ เขาก็ไม่มีอุปสรรคเหมือนคนอื่น ๆ ไ้มีความตั้งใจอย่างเดียวกัน แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็มี ถูกกักจับหรือกลั่นแกล้งใส่ร้ายต่าง ๆ นานา ก็มีมาก ที่ไหนไ้ไ้ก็ของเขารักษาหรือขายเขาเมือง

ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหนึ่งซึ่งกำลังถูกยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์รับผิดิพชอมหลาย ๆ จังหวัดในบริเวณข้างเคียง มีเตียงรับคนไข้ประมาณ 1,200 เตียง แค่นี้เหมือนกับอื่น ๆ นอกจากกรุงเทพฯ คือ 1 เตียงอาจจะรับคนไข้ได้สองคน สภาพในโรงพยาบาลก็ต่างกับกรุงเทพฯ เพราะจะมีญาติคนไข้มานอนเฝ้าไข้เป็นจำนวนมากตามระเบียบและทางเดิน คนไข้ส่วนใหญ่ที่มานอนก็เป็นพวกกินยาเองแล้วไม่หาย อาการกำเริบ จึงมารับการรักษา โรงพยาบาลแห่งนี้มีนายแพทย์กับแพทย์ฝึกหัดรวมกันประมาณ 50 คน รวมรับผิดิพชอมคนไข้คนประมาณ 500 คน และยังต้องตรวจคนไข้ในตวมเรือนคนไข้ต่าง ๆ อีกมาก เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เช่นที่ศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ผลิตแพทย์ได้มากที่สุดปีละประมาณ 160 คน มีคนไข้คนวันละ 2,000 คน คนไข้ในเหาจำนวนเตียงคือประมาณ 2,000 คน แต่มีศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ครบครัน พร้อมแพทย์ฝึกหัดที่พยายามอดกันอย่างแออัดประมาณ 600 คน เมื่อเทียบก็พอมองเห็นการกระจายแพทย์ของส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขได้ ขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลเอกชนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง ซึ่งน่าจะเป็นผลดี ที่ผู้ฐานะดีจะไม่ต้องไปแย่งคนจนไข้โรงพยาบาลของรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งคั่งคูดนายแพทย์ให้อยู่ทำงานในเมืองหลวง เพราะมีความสะดวกสบาย รายได้ดี ไม่ลำบากเสี่ยงต่ออันตรายเหมือนทำงานในชนบท

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 6 ใน 10 แห่งของประเทศ สามารถผลิตแพทย์ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 500 คน และนักศึกษาแพทย์ทุกคนมีข้อตกลงผูกมัดที่จะทำงานให้รัฐบาลเป็นเวลา 2 ปีภายหลังจากสำเร็จการศึกษา พิจารณาคดีเป็นนิติบุคคลที่จะเห็นพลังคนหนุ่มสาว กระจายไปตามดินทุ่กันการทุกหนทุกแห่ง เพื่อยกระคับความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน มีไข้เหมาเครื่องบันทึกเป็นล้าไปทำงานในเมืองนอกแบบแคทอน หรือมุ่งแต่จะทำงานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ ๆ แค่นี้อะไรจะรับประกันได้ว่า หลังจากการชกชไรเป็นเวลา 2 ปีแล้ว พวกเขาจะไม่ไปทำงานในเมืองนอกหรือกลับเขาเมืองใหญ่อีก

การ สอดคักเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในประเทศ ยังเป็นวิธีเดิมคือ วัคจากคนที่โคละแนนสูงสุคลงมาจนต่ำสุด ทำให้เกิดสภาพที่เป็นอญ นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากนักเรียน เรียนดี การวอຍละ 75 มาจากโรงเรียนรัฐบาลมีชื่อเสียงเพียงสองแห่งเท่านั้น มีจำนวนไม่อยู่ในบรรดานักเรียนหัวกะทิเหล่านี้ ที่ไม่โคคิคอยากเป็นแพทย์เลยแเมแต่เคยเห็นเพื่อนเรียนก็เลยเลือกตาม อิกอยางคานนิยมในการเรียนแพทยมันขางสูงเหลือเกินในสังคมไทย อิกทั้งยังเป็นกรคอบสนองความคองการของบิดามารดา ซึ่งหวังคิอลูกอยากรไหลกเป็นหมอ เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ จบแล้วก็ถึงคลสิณ อิกไม่น่านก็รวย หากโคเขาใจไมว่าการบังคับลชกหรือแสดงอาการไม่พอใจเวลาจะเลือกเรียนวิชาอื่นนั้น กาลังบังคับลชกให้เรียนในสิ่งที่เขาไม่สนใจ ลชกโคเป็นหมอก็ขงไม่เป็นหมอที่คิสำหรับประเทศไทยที่กำลังพัฒนาอยางไทย นานเสียค่างอยางยิ่งที่นักเรียนหลายคนโดยเฉพาะจากต่างจังหวัดที่อยากเรียนวิชาแพทย์เพราะใจรัก และมีอุมการที่จะทำงานเพื่อชนบทจริง ๆ แต่โอกาสสอนอคว่านักเรียนที่เป็นลูกหลานของคนฐานะดีหรือชนชั้นกลางในกรุงเทพฯที่สอบโคละแนนคิว่า จึงมีโอกาจอเรียนมากกว่า อยางไรก็ตามยังเป็นที่ยานคิว่ามหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดโคจัดสรรที่ไวสำหรับนักเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงไว้โดยเฉพาะ แต่โคยทั่ว ๆ ไปแล้วนักศึกษแพทยส่วนใหญ่ก็ขงมาจากนักเรียนเรียนดี ผู้ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเรียนหมอยยเพื่ออะไร บางคนก็คิว่าเพราะไมรจะเรียนอะไร ตนเรียนไปวัน ๆ จบแล้วเขาอาจจะสบาย บางคนจบแล้วก็ไม่ประกอบอาชีพทางแพทยเลย รักจะออกไปทำงานต่างจังหวัด พอแม่ก็ไม่ยอม เพราะไม่อยากรไหลกออกไปลาบากในดินทุ่กันการและเสี่ยงอันตราย

ระบบการสอนและสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย มีผลอยางมากในการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างประสิทธิภาพและอุมการที่คิให้นักศึกษแพทยแต่ละคน ในสมัยประชาธิปไตยอันเธิองพระยละตามปีหลัง 14 ตุลาคม เสรีภาพของนักศึกษาทำให้เขาเริ่มเห็นความคองการของคูนส่วนใหญ่และมองเห็นปัญหาในชนบทของประเทศ จึงมีการออกไปทำค่าง ออกไปอຍกับชาวบ้าน ปลูกคยและคิขานปัญหาจากชาวบ้านลิ่งเหล่านี้ชวยเสริมสร้างและปลูกฝังเปลี่ยนแปลงความคิคองนักเรียนหัวคิไม่มากก็ข่นอย เขาเริ่มมีอุมการเห็นคูนค่างของมนษยทุกคูนความຍากจน โรคภัยไข้เจ็บที่มอยทั่วไป บางคนที่เคยเป็นคูนเห็นแกตัว เอาแต่เรียนไม่สนใจปัญหาสังคมของบ้านเมือง เวลาสามปีของยุคใหม่ของเมืองไทย เปลี่ยนเขาให้เป็นคูนเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคมโดยไม่เห็นแกคูนเห็นคูน เกจิกรรวมเหล่านี้หุคไปพร้อมกับเสรีภาพและชีวิตคนอีกหลายรอยคูนของเพื่อนนักศึกษาที่ค่างไปในวันที่ 6 ตุลา ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีผู้โคละลิมมันโค

ขณะนี้พวกนักศึกษาแพทย์กำลังถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากฝ่ายคูนจากราย เนื่องจากเป็นพวกที่จจะคองคูลคูลคิลลชิตทำงานกับชาวบ้านนั้นเอง ทำให้พวกเขาถูกยคิเยกคิให้อยกกับคูนวรา เรียนคั้งแคเขาขยันเียน การทำงานในทองคูลคองดาไมเสรีจก็คองคองคิตคิตนหรือคองถึงวันเสาร์อาทิตย์ การสอบก็คเ็นเรื่องนาลูคหวัดแก่นักศึกษาทุกคน เพราะมอยเกิยทุกอาทิตย์ บิดเทอมระหว่างภาคการศึกษาแทนที่จะโคออกค่างไปต่างจังหวัด คูนแพทย์รุ่นที่ทำงานในโรงพยาบาล คิขานปัญหาและความเป็นไปของชาวบ้านในชนบท เพื่อให้เกิดความกระห่ายโคเรียน ก็ถูกคิกลัน เพราะบิคเพียงอาทิตย์เดียว พอเบคมา ก็สอบทันที ทำให้ทุกคนพะวงอຍกับการสอบคูลคองเวลา การจะออกไปต่างจังหวัดไปอຍกับเพื่อนรุ่นพี่ก็คองทากันเป็นความลับ พิจารณาคแล้วก็ไม่เขาใจเหมือนกันที่อาจารย์บางคนแทนที่จะสนับสนุนเพราะเป็นนโยบายของรัฐเองที่จะกระจายแพทย์ออกสูชนบท ครุงขามกลบพยายามคองคานคิคูน และแนะนำการบันทึกเคนร่า คูลคองจนประเพณีต่าง ๆ เพื่อการพักอณ หรือพยายามทำให้แก่นักศึกษยคิมันในสถาบัน ยคิพวกยคิเลหา หลายคนเห็นว่าควรเป็นแพทย์ฝึกหัดโดยเฉพาะที่ศิริราชเพราะจะกาวหนักคิว่า หั้ง ๆ ที่แพทย์ฝึกหัดในต่างจังหวัดสามารถลงไม่ลงมอยจริง ๆ โคมากกว่าแพทย์ฝึกหัดในเมืองหลวงก็ตาม

ทางออกในการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึงนั้น ผมไม่อาจฟันคิว่า สังคมจะเลคิให้คานิยมของวิชาชีพนอยางที่เป็นอญในปัจจุบัน คิอเรียนหนักไปก่อนจบแล้วจะสบาย ผมไม่อาจเปลี่ยนความคิคองและเจตนาคิของพ่อแม่ที่พยายามอณ

วอนลูกหลานเรียนหมอบ โดยไม่คำนึงถึงความสมัครใจของลูก ผมไม่อาจฝันถึงคามนิยมใหม่ ที่ทุกคนจะมีโอกาสเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย ความรู้ที่ตนถนัดและสนใจ เพราะคิดว่าทุกวิชาที่หาประโยชน์ให้ประเทศไทยประเทศชาติได้เหมือนกัน มีโรงเรียนแพทย์เพราะคนกว่าเรียนบัญชี ผมไม่อาจฝันถึงระบบการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์แบบวิธีวัดความถนัด ความสนใจ การสอบสัมภาษณ์ การรายงานนิสัยและความสามารถโดยอาจารย์ผู้สอน แล้วสอบเป็นวิธีสุดท้าย มีโครงการคัดเลือกควยคะแนนสูงส่งเหมือนปัจจุบัน แต่สิ่งเดียวที่ผมพอจะหวังได้ และพอจะเป็นไปได้บางถึงแม้จะเลื่อนลางคือ ระบบการสอน การผลิตแพทย์ในเมืองไทย ที่มีวิชาสอนทุกวิชา ทุกโรค ทุกสาขาให้แก่ทุกศึกษาแคอย่างเดียว ควรจะให้หนักศึกษามีโอกาสตกปัญหา มีเสรีภาพในการอภิปรายและแสดงออก การออกทางจังหวัด พักแรม อยุ่ค่าย การสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร ให้เกิดกิจกรรมใหม่แก่ชีวิตพวกเขาเหล่านั้น ขณะนี้ชาวบานในชนบททองคายไปเพราะโรครักษาได้ ง่าย ๆ อยุ่มาก เพราะความรู่หาไม่ถึงการฉ

ขอให้เลิกยึดเยี่ยกรารเรียนเกินความจำเป็นเสียทีเถิด นักศึกษาแพทย์ที่เพิ่งจบหลายคน แม้กระทั่งการผ่าตัดใส่ตั้งที่ง่ายที่ลู่ก็ทำไม่ได้ การเรียนแพทย์ผู้แทนวิชาการปฏิบัติและความเข้าใจ ปัญหาสังคมและความสัมพันธ์กับชาวบาน ปัญหาประจำวันและโรคเพียงไม่กี่อย่าง คงไม่ช่วยชาวบานจนสาบสูญให้ออกจากความทุกข์ทรมานไครหรือ เพราะปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวพันโดยตรงกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง หากมีการผลิตแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สภาพสังคมและมีการกระจายแพทย์ที่เหมาะสมแล้ว การพัฒนาประเทศก็เท่ากับสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่ง มาช่วยกันสร้างแพทย์เพื่อประชาชนส่วนใหญ่อันเถอะ

ประชาชนทั่วประเทศจงสามัคคีกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โค่นรัฐบาลปฏิกริยาขายชาติอย่างเด็ดเค็ยว

มิตร สมานันท์

เลขาธิการที่ 1 ของคณะกรรมการกลาง พทท.

1.

ร้อยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา การรุกรานของลัทธิล่าเมืองขึ้นตะวันตกทำให้ประเทศไทยค่อย ๆ กลายเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา การกดขี่ขูดรีดของจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนางได้ทำให้ประชาชนไทยผู้รักชาติรักประชาธิปไตยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอกราช-ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมอย่างเด็ดเค็ยวกลาหาญ โมกฉ้วเสียสละ คนหนานุก คนหลังตาม หลัง เลือดพลีชีพดมหาแผ่นดินระลอกแล้วระลอกเลาอยางไม่ขาดสาย ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 มีการลุกขึ้นสู้ของชาวนาภาคอีสานที่เรียกว่า "ขบถผีบุญ" การลุกขึ้นสู้ของชาวนาภาคเหนือที่เรียกว่า "ขบถเงี้ยว" การลุกขึ้นสู้ของชาวนา 4 จังหวัดภาคใตที่เรียกว่า "ขบถปักษ์ธานี" การต่อต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสของพระยอกเมืองขวาง การต่อสู้ขงเทียนวรวรณ "คณะก๊กเห้มง" ร.ศ. 130 เป็นต้น หลัง 24 มิถุนายน 2475 ก็มีกองอาสาสมัครต่อต้านญี่ปุ่น ขบวนการเสรีไทย สหสมาคมต่อต้านญี่ปุ่น การเคลื่อนไหวคัดค้านสัญญาสมบูรณแบบของจักรพรรดินิยมอังกฤษ การต่อสู้เผด็จการขายชาติระยะต่าง ๆ เช่นการเคลื่อนไหวสันติภาพ การจับกุมผู้รักชาติรักประชาธิปไตย กรณี่ 20 ตุลาคม 2501 สงครามประชาชนซึ่งเริ่มตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2508 ขบวนการ 14 ตุลาคม 2516 การเคลื่อนไหวรักชาติรักประชาธิปไตยก่อนและหลังกรณี่องเลือด 6 ตุลาคม 2519 เป็นต้น วีรกรรมเหล่านี้ได้สร้างเกียรติประวัติและประเพณีการต่อสู้อันรุ่งโรจน์ของประชาชาติและประชาชนไทย จิตใจและประเพณีการต่อสู้อันรุ่งโรจน์นี้จักได้รับการสืบทอดตลอดไป

"แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์" ของคาร์ล มาร์กซ และเฟรเดอริก เองเงิลส์ - ปรมจารย์ของชนชั้นกรรมาชีพที่ไค้ประกาศออกมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อน โดยเฉพาะชี้ชนระอันรุ่งโรจน์ของการปฏิวัติเดือนตุลาคมที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียที่นำโดยเลนินและสตาลิน ไค้ชี้หนทางอันสว่างไสวให้แกชนชั้นกรรมาชีพและประชาชาติที่ดกดขี่ทั่วโลก การปฏิวัติของประชาชาติที่ดกดขี่ไค้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพแห่งโลก สัจธรรมแห่งลัทธิมาร์กซ์ลัทธิเลนิน ไค้เป็นเข็มทิศนำทางให้แกการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพและประชาชนที่ดกดขี่ทั่วโลก เมื่อ 50 ปีก่อน ลัทธิมาร์กซ์ลัทธิเลนินไค้เผยแพรเข้ามาในประเทศไทย ชาวคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไค้นำเอาสัจธรรมทั่วไปของลัทธิมาร์กซ์-เลนินประสานเข้ากับความเป็นจริงของประเทศไทย ประสานเข้ากับการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพแห่งประเทศไทย ประสานเข้ากับการต่อสู้เพื่อเอกราช-ประชาธิปไตยของประชาชนไทย กอตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2485 ตามหลักการสร้างพรรคของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน - ความคิดเหมาเจองง เป็นพรรคการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อแบกรับภาระหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งทางประวัติศาสตร์ พรรคไค้เสนองาระหน้าที่ในการสามัคคีประชาชนชั้นชนต่าง ๆ และผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวงเป็นแนวร่วมประชาชาติประชาธิปไตยบนพื้นฐานพันธมิตรกรรมาชีพ-ชาวนา ยืนหยัดคัดค้านจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง ต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศ-ประชาธิปไตยของประชาชนอย่างเด็ดเค็ยวตลอดมา 35 ปีมานี้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไค้ผ่านการทดสอบและหลอหลอมทามกลาง เปลวเพลิงแห่งการต่อสู้อันคุ้เกือกกับศัตรูทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขานการต่อสู้กับลัทธิฉวยโอกาสภายในพรรค สะสมประสบการณ์และบทเรียนทั้งคานตรงและคานกลับ ทำให้พรรคเราพัฒนาเติบโตใหญ่เข้มแข็งและสูงอมขึ้นเป็นลำดับ มีแนวทางและนโยบายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จากบทเรียนที่แลกเปลี่ยนเลือกของพรรค และของยูริกซาคีร์กับประชาธิปไตย สมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 3 ของพรรค ได้มีมติให้ดำเนิน
หนทางยึดอำนาจรัฐด้วยกำลังอาวุธโดยใช้ชนบทล้อมเมืองอย่างเค็ดเคียว สงครามประชาชนที่ดำเนินมา 12 ปี ได้ไหลลากล่าวออกไป
ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวนกว่าครึ่งประเทศ เขตจรยุทธ์ ฐานที่มั่น และอำนาจรัฐของประชาชนได้แผ่กว้างออกไปและนับวันมั่นคง การ
เคลื่อนไหวของประชาธิปไตยในเขตปกครองของศัตรูและในต่างประเทศ กัมกับการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบท สองกระแสนี้ได้ประสาน
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางและมีพลัง แนวร่วมประชาธิปไตย-ประชาธิปไตยโคซยาตซ์กีใหญ่ นับวันคุกคามฐานะการปกครอง
ของชนชั้นปฏิกริยาเผด็จการชายชาติยิ่งขึ้น

เพื่อภารกิจปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพและการปลดแอกประชาธิปไตย สมาชิกรวม ๖๖ ล้านคน-นักปกครองที่ปลดแอกประชาชน และ
มวลชนจำนวนไม่น้อยโคฟลิสซ์ไปอย่างองอาจจากลาหุตามกลางการต่อสู้ปฏิวัติพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน คุณงามความดีอันใหญ่หลวงของพวกเขา
จักจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชั่วนิรันดร์

ยูริกซาคีร์กับประชาธิปไตยที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อเอกราช-ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมอย่างเค็ดเคียวหลายท่านได้สว่างลับไปแล้ว
เกียรติคุณอันสูงส่งและคุณูปการของท่านที่มีต่อภารกิจเอกราชของประเทศ ประชาธิปไตยของประชาชน และความเป็นธรรมในสังคม จัก
จารึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนไทยตลอดไป

2. เราระลึกวันก่อตั้งพรรคครบรอบ 35 ปีภายใต้สถานการณ์อันค้ำจี้

โลกยังคงปั่นป่วนไม่ทั่ว จักรพรรดินิยมได้ล้อมทรุดลงทุกด้าน วิฤฤระลอกแล้วระลอกเล่าได้ชักกระหน่ำโลกทุนนิยมอย่างหนัก
กลุ่มทุนผูกขาดทางทหารเอาตัวรวบรัดการโยนบารายของวิฤฤฤไปให้อ่อน ผลักภาระทั้งหมดไปให้ประชาชนผู้ใช้แรงงาน พยายาม
แก่งแย่งตลาดนอกประเทศ ปล้นชิงซุทธิประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างหนัก การต่อสู้เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเอกราชประชา-
ธิปไตยและสังคมนิยมของประชาชนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังขยายตัวออกไป โดยเฉพาะประชาชนโลกที่สามในเอเชีย แอฟริกา และ
ลาตินอเมริกา สองอภิมหาอำนาจซึ่งเป็นคนต่อแหงความปั่นป่วนของโลกทางแยงซึ่งกันเป็นจำวโลก และสมคบกันปราบปรามทำลาย
การปฏิวัติ ใช้การเจรจาจำกัดอาวุธลด ๆ เพื่อปกปิดการแย่งชิงชัยกำลังรบ ซึ่งความได้เปรียบทางการทหารกันอย่างสุดเหวี่ยง
ทำให้ภัยของสงครามโลกเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันพลังปฏิวัติของประชาชนทั่วโลกก็พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประชาชนทั่วโลกได้คึก
คานการต่อสู้ของ 2 อภิมหาอำนาจอย่างกว้างขวาง ถ้าหากพวกมันกองสงครามโลกขึ้น ในที่สุดก็จะต้องถูกประชาชนทั่วโลกทำลาย
ลงไปอย่างแน่นอน

เรายึดมั่นในหลักการของลัทธิมาร์กซลัทธิเลนิน ความคิดเหมาเจ๋อตง ยืนหยัดร่วมกับพรรคและองค์การจักตั้งลัทธิมาร์กซ์ที่แท้จริง
ทั่วโลก สามัคคีกับชนชั้นกรรมาชีพสากลและประชาชนปฏิวัติที่ทั้งปวง คัดค้านจักรพรรดินิยมโดยเฉพาะ 2 อภิมหาอำนาจ คัดค้านลัทธิแก
สมัยใหม่ที่มีลัทธิแกโซเวียตเป็นแกน คัดค้านพวกปฏิกริยาประเทศต่าง ๆ ผลักดันการปฏิวัติประชาธิปไตยและการปฏิวัติสังคมนิยมของประชา
ชนทั่วโลกไปจนถึงที่สุด

ภายในประเทศ หนึ่งปีมานี้ ในเขตปกครองปฏิกริยาธิปไตยของชาตินิยมสังคมนิยม-ชาตินิยมโคฟลิสซ์เรื่องเล่าร้ายไว้มาก พวกมันได้
ทุ่มเทกำลังปราบปรามชนชาติประชาชนอย่างมาคลังต่อเนื่องกัน ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนหมดสิ้น ปล้นสะดมและกอบโกย
โกงกินอย่างตะกละตะกลาม เร่งฟันและขยายอิทธิพลจักรพรรดินิยมอเมริกาในประเทศไทย ชักนำทุนผูกขาดต่างชาติเข้ามาทำลาย
เศรษฐกิจของชาติ สมุชอมใหญ่ของทหารทางชาติมาเลเซียเข้ามาปราบปรามชนชาติพื้นเมืองประชาชนเราทางภาคใต้ หยิบยื่นทำลาย
อธิปไตยของชาติอย่างชั่วช้า ร่วมกับพวกเผด็จการปฏิกริยาธิปไตยและกับพวกอภิมหาอำนาจชายแดนขึ้นเป็นประจำ รับใช้แผนของจักรพรรดินิยม
อเมริกาที่มุ่งปล้นลอบกอบกู้ประเทศเพื่อนบ้านหวังจะกลบเกลื่อนและหันเหความไม่พอใจของประชาชน การกระทำของพวกมันยิ่งทำให้
เศรษฐกิจของชาตินิยมวันตกต่ำและทรุดหนักลง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชั้นชนต่าง ๆ ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนไปทั่ว ความ
ไม่พอใจและการต่อสู้คัดค้านด้วยรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนและยูริกซาคีร์กับประชาธิปไตยทั้งในเมือง ในชนบท และชาวไทยที่อยู่ต่าง
ประเทศได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง เสียงประณามคัดค้านของยูริกซาคีร์กับประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทั่วโลกได้เพิ่มทวีมากขึ้น ชัก
กระหน่ำการปกครองของพวกชาตินิยมสังคมนิยมอย่างหนัก

หนึ่งปีมานี้ ในชนบทอันกว้างใหญ่ในทุกภาคของประเทศ พลังปฏิวัติของประชาชน โดยเฉพาะการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของประชาชน
ได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยและกองกำลังกึ่งอาวุธอื่น ๆ ของประชาชนได้ปฏิบัติความค้ำ
เรียกของพรรค เป็นฝ่ายกระทำโจมตีทำลายชาติที่เคลื่อนที่และที่ตั้งประจำมีมาครั้งขึ้น ชนากการรบ ระกับเทคนิค ยุทธวิธีใน
การสู้รบก็สูงขึ้น ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ ลมตายเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เขตจรยุทธ์และฐานที่มั่นปฏิวัติขยาย
กว้างออกไป ชัยชนะและการเติบโตใหญ่ของกองกำลังอาวุธของประชาชนนับวันคุกคามบัลลังก์การปกครองปฏิกริยาของศัตรูทำให้พวกมัน
หวาดวิตกและขวัญเสียยิ่งขึ้น

หลังฤดู 6 ตุลาคม นักเรียน นิสิตนักศึกษาปัญญาชน กรรมกร ชาวนา และนักการเมืองที่รักประชาธิปไตยจำนวนมากได้
หลังไหลเข้าสู่เขตการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบท เขาร่วมงานปฏิวัติกันต่าง ๆ คุกคามเราอ่อน ประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธร่วมกับประชาชน
อย่างคึกคัก หลังจากผู้แทนพรรคการเมือง องค์การและบุคคลยูริกซาคีร์กับประชาธิปไตยโคฟลิสซ์หารอกันแล้ว ก็ได้ประกาศจัดตั้งคณะ

กรรมการประสานงานกำลังรักษา รักษาประชาธิปไตยขึ้น ทำให้แนวร่วมประชาธิปไตยขยายตัวไปอีกก้าวหนึ่ง

การต่อสู้อันชอบธรรมของประชาชนไทยเรา ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเร้าร้อนจากมิตรชาวต่างประเทศที่รักความก้าวหน้าและรักความเป็นธรรมทั่วโลก ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้รัฐบาลสังคมนิยมแห่งประเทศไทยอยู่ในสภาพที่โคกเคี้ยวและว้าวุ่นอย่างยิ่งเท่านั้น หากยังโคกเคี้ยวเร้าใจกำลังใจแก่ประชาชนไทยเรากว่ากำลังต่อสู้กับศัตรูอย่างมีพลัง ประชาชนไทยจะไม่มีวันลืมบุญคุณของมิตรและจะหนุนถนอมมิตรภาพอันสูงส่งนี้ตลอดไป

การดำเนินนโยบายที่ชายชาติพัลลภของรัฐบาลสังคมนิยมแห่งประเทศไทยทำให้ความขัดแย้งระหว่างจักรพรรดินิยมอเมริกา เจ้าที่คืนใหญ่ นายทุนใหญ่ กับประชาชน และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในชนชั้นปกครองขยายตัวรุนแรงขึ้น จักรพรรดินิยมอเมริกาและสมุนที่ใกล้ชิดวิคกว่า ถ้าหากปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปก็จะทำให้ประชาชนคัดค้านพวกมันมากขึ้น บัลลังก์การปกครองของพวกมันก็จะพังทลายเร็วขึ้น จักรพรรดินิยมอเมริกาก็จะบีบบังคับให้ชนชั้นกรรมาชีพของมันเป็นหัวรัฐประหาร 20 ตุลาคม 2520 ขับกลุ่มฐานันทรออกไป ตั้งคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลชุดใหม่ เพื่อรักษาการปกครองกษัตริย์ของพวกมันไว้ให้ยืนยาวออกไป

รัฐบาลเกรียงศักดิ์เป็นรัฐบาลของกลุ่มชนที่พัลลภที่ขึ้นมาแต่ก่อนแล้วอีกครึ่งหนึ่ง หลังจากกลุ่มทรราชถอนอม-ประภาสถูกโค่นลงไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ไม่ว่าพวกมันจะผิดหน้าตาแบ่งอย่างไร พวกมันก็ยังเป็นตัวแทนจักรพรรดินิยม คัดค้านนิยม ทุนนิยมขุนนางอยู่นั่นเอง พวกมันพยายามประนีประนอมภายในชนชั้นปกครอง เพิ่มเล่ห์กลหลอกลวงต่าง ๆ เพื่อรวบรวมกำลังปราบปรามประชาชนยับยั้งการปฏิวัติ รั้งจักรพรรดินิยมอเมริกาและสมทบกับทุนผูกขาดต่างชาติปล้นสะดมกอบโกยโกงกินอย่างเต็มที่ จากลักษณะพิเศษและธาตุแห่งกัลยาณมา โคกเคี้ยวให้รัฐบาลเกรียงศักดิ์เป็นศัตรูที่ร้ายกาจของประชาชน มันไม่สามารถจะหลอกลวงประชาชนที่ได้ผ่านการต่อสู้ควายอาฐมาเป็นเวลา 12 ปี และโคกเคี้ยวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ยิ่งใหญ่และกรณีนองเลือด 6 ตุลาคมมาแล้วโดยแน่นอน หากมันจะจะทำให้ความขัดแย้งระหว่างพวกมันกับประชาชนและความขัดแย้งในหมู่พวกมันเองนับวันแหลมคมยิ่งขึ้น พวกมันยิ่งกดขี่ปราบปรามประชาชน ประชาชนก็จะยิ่งลุกขึ้นมาต่อต้านโจมตีพวกมันอย่างกว้างขวางดุเดือดรุนแรง วันพิพากษาของพวกมันก็จะมาถึงเร็วเข้า

3.

หลังปฏิวัติกำลังเติบโต ศัตรูกำลังปั่นป่วนเสื่อมทรุด ประชาชนไทยจะไม่ยอมให้ชนชั้นกรรมาชีพ สมุนเอกเจ้าเล่ห์ของจักรพรรดินิยมอเมริกากดขี่ปราบปรามตามใจชอบอีกต่อไป เพื่อเร่งวันตายของศัตรู ชวงชิงชัยชนะที่ใหญ่หลวง มีแค่ต้องผนึกกำลังให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ขยายการต่อสู้ควายอาฐในชนบทไปทั่วประเทศ ประสานกับการต่อสู้รูปแบบอื่น ๆ ในเขตปกครองของศัตรู ชัยคิอทธิพลของจักรพรรดินิยมอเมริกา โคนรัฐบาลชายชาติพัลลภอย่างถึงที่สุด

เพื่อสามัคคีพลังรักษาประชาธิปไตยของประชาชนชั้นชนต่าง ๆ พรรคเราได้ยื่นหัตถ์ร่วมมือกับพรรคการเมือง องค์การ และบุคคลผู้รักชาติรักประชาธิปไตยตลอดมา ภายใต้สถานการณ์ใหม่ในปัจจุบัน พรรคเราขอเรียกร้องขยายความร่วมมือนี้ให้กว้างขวางออกไปอีก เราเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการประสานงานกำลังรักษาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลแห่งการร่วมมือของหลายพรรคหลายฝ่ายนั้น จะมีบทบาทสำคัญในแนวร่วมประชาธิปไตยขยายตัวใหญ่และโคกเคี้ยวความร่วมมือจากประชาชนทุกชั้นชนทุกวงการ ตลอดจนพรรคการเมือง องค์การ และบุคคลผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งในและนอกประเทศ

ประชาชนชั้นชนต่าง ๆ ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวงที่อยู่ในเขตปกครองปฏิกริยา และชาวไทยในต่างประเทศจักสามัคคีกันให้กว้างขวางและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ใช้รูปแบบที่เหมาะสมไปเปิดโปงรัฐบาลปฏิกริยาชายชาติ คอสูเพื่อสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน และเพื่อเอกราชของประเทศ ประชาธิปไตยของประชาชน สามัคคีชาวต่างประเทศที่รักความเป็นธรรมอย่างกว้างขวาง สนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนภายในประเทศ สำหรับชาวราชการพลเรือน ตำรวจ ทหารที่มีจิตใจรักชาติรักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่ท่านควรเลือกทางเดินที่ถูกต้อง หันมาร่วมมือหรือสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ประชาชนจะให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ

ผู้ปฏิบัติงานและนักบกพร่องที่ปลดแอกประชาชนและกองกำลังติดอาวุธอื่น ๆ ของประชาชน จงเชิดชูจิตใจวีรชนปฏิวัติ ทรหอคอกทน กล้าต่อสู้กล้าเอาชนะ ปฏิบัติตามคำบัญชา ไปทุกหนตามพรรคเรียกร้อง กุมงานการเมืองใหม่ัน ยกกระบี่ยุทธวิธีและเทคนิคให้สูง ทำลายศัตรูให้มากยิ่งขึ้น เสริมที่คณะมวลชน ปลุกระดมมวลชน จัดตั้งมวลชน ทิศอาวุธใหม่มวลชนขยายกองทัพปลดแอกประชาชนให้เข้มแข็งใหญ่ ขยายเขตจรยุทธ์ ขยายฐานที่มั่นให้กว้างขวางออกไป

ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ในองค์การจักตั้งต่าง ๆ ของพรรค อำนวยการรัฐ กองทหาร และองค์การมวลชนในฐานที่มั่นปฏิวัติ จักต้องดำเนินแนวทางนโยบายของพรรคอย่างถูกต้อง เชิดชูจิตใจพึ่งตนเองและต่อสู้ขอยุทธหอคอกทน เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของมวลชน เสริมงานโฆษณาศึกษาทางการเมืองให้แก่ประชาชนเป็นประจำ นำมวลชนดำเนินการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การแพทย์ และสาธารณสุขอย่างเอาการเอางาน ยืนหยัดคำขวัญ "ทุกอย่างเพื่อแนวทาง หนุนช่วยสงครามปฏิวัติ" อย่างจริงจัง ขยายและเสริมกองกำลังทหารท้องถิ่นและทหารบ้านให้เข้มแข็ง พักที่ฐานที่มั่น ขยายฐานที่มั่น ทำให้ฐานที่มั่นมีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

สมาชิกพรรค ผู้ปฏิบัติงานของพรรค จะต้องสนใจศึกษาลัทธิมาร์กซ์-ลัทธิเลนิน-ความคิดเหมา เจ๋อตุง และศึกษายักกุมแนวทางนโยบายของพรรคให้มั่น ส่งเสริมทางด้านองคตัญญูประสานการปฏิบัติ สัมพันธ์กับมวลชนอย่างแน่นแฟ้น ให้อาวุธวิจรรย์และวิจรรย์ตนเอง

คัดแปลงโลกทัศน์ให้เป็นแบบชนชั้นกรรมาชีพ เสริมสร้างพรรคภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติแนวทางนโยบายและภาระหน้าที่ของพรรคอย่างจริงจัง ทำการสำรวจจนคว้าตรวจสอบการงาน หมั่นสรุปประสบการณ์และบทเรียนเป็นประจำ สร้างพรรคให้เข้มแข็งเติบโต เสริมบทบาทเป็นแกนนำของคณะกรรมการพรรคทุกชั้น เสริมบทบาทเป็นผู้นำของสมาชิกพรรคทุกคน สามัคคีทั่วทั้งพรรค สามัคคีทั่วทั้งกองทัพ สามัคคีประชาชนชนชาติต่าง ๆ เชิญชวนจิตใจสากลนิยมของชนชั้นกรรมาชีพ เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากทั้งปวง

สามสิบห้าปีที่ผ่านมา รัฐบาลปฏิวัติประชาชนชาติที่มุ่งปราบปรามทำลายพลังประชาชนได้ล้มไปชุกแล้วชุกเล่า การปกครองของชนชั้นปฏิวัติประชาชนที่วันอันอ่อนแอยิ่งขึ้นทุกที ความยากลำบากที่เผชิญหน้าชนชั้นปฏิวัติประชาชนที่ใหญ่หลวงนัก ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกรรมาชีพ-คักคี่ สมุนเอกเจาเล่ห์ของอเมริกาคนนี้หรือคนอื่นใดก็ตาม ก็ล้วนไม่สามารถที่จะแก้ไปได้ ตรงกันข้าม สามสิบห้าปีที่ผ่านมา พรรคเราและพลังรักชาติรักประชาธิปไตยของประชาชนได้พัฒนาเติบโตเข้มแข็งยิ่งขึ้นท่ามกลางการต่อสู้เอาเป็นเอาตายกับศัตรู แม้ว่าเบื้องหน้าของประชาชนจะยังมีอุปสรรคความยากลำบากอยู่ แต่ประชาชนสามารถเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากทั้งปวงได้ เพราะภารกิจของเราเป็นธรรม พลังประชาชนไม่มีศัตรูใดเอาชนะได้ และมีตรของเรามีอยู่ทั่วโลก อนาคตของประชาชนเราในรุ่งโรจน์สดใส ขอให้เราสามารถโค่นล้มระบอบเผด็จการและแนบแน่นยิ่งขึ้น ยืนหยัดต่อสู้ไปจนถึงที่สุด ก็สามารถโค่นล้มรัฐบาลปฏิวัติประชาชนชาติ ขจัดอิทธิพลของจักรพรรดินิยมอเมริกา สร้างประเทศไทยใหม่ของประชาชนที่มีเอกราช ประชาธิปไตย และเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน

(รับฟังจากวิทยุ สปท. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2520 - ระลึกวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 35 ปี)

ผูกมิตร

<p>กองบรรณาธิการ จดหมายข่าว <u>มิตรไทย</u> จะพยายามรวบรวมแหล่งข่าวที่พิมพ์ข่าวสาร บทความ และทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทย เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเมืองไทย ใฝ่ใจขอมลภาพ และสามารถติดต่อกับแหล่งข่าวต่างๆได้โดยตรง เรายินดีเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ และรวบรวม หากท่านมีเอกสารขอมูล สิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งกล่าว กรุณาส่งไปยังศูนย์เอกสาร จดหมายข่าว <u>มิตรไทย</u> ตามที่อยู่ของเราท้ายเล่มควยจะเป็นพระคุณยิ่ง</p>	<p>คานาดา</p>
<p>อังกฤษ</p>	<p>จดหมายข่าว ออกโดย Committee for Human Rights in Thailand P.O.Box 254 Orleans, Ontario K1C 1S7, Canada</p>
<p><u>ข่าวไทย</u> ข่าวทางราชการ ราย 10 วัน ออกโดยสำนักงานแถลงข่าวไทยประจำกรุงลอนดอน สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้สนใจขอรับเป็นประจำได้โดยส่งแสตมป์ 7 เพนซ์ ตามจำนวนครั้งที่ต้องการขอรับ หรือใช้ Coupon-Response International หากพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักร ไปยัง Information Service of Thailand 28 Princes Gate, London SW7 1QF</p>	<p>สวีเดน วารสาร <u>สามัคคีธรรม</u> (สวีเดน) ออกโดย The Union of Democratic Thais Box 4001 203 11 Malmo. Sweden</p>
<p><u>สารพัก</u> และ <u>สามัคคีสาร</u> ของสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พิมพ์ข่าวคราวเกี่ยวกับเมืองไทยออกเป็นประจำ ติค-คอปเป็นสมาชิกได้ The Registrar, Samaggi Samagom, 28 Princes Gate, London SW7 1QF ณที่ทำการของสมาคมมีห้องสมุดบริการสมาชิกควย</p>	<p>ออสเตรเลีย Sixth of October Thai United Front for Democracy 93 Drummond St, Carlton Victoria, Australia Friends of the The Thai People in Australia 23 Smith St, Fitzroy, Victoria 3065 Australia</p>
<p>Ad Hoc Committee for Democracy in Thailand 103 Gower Street, London WC1E 6AW</p>	<p>อเมริกา <u>ไทยสามัคคี</u> เป็นนิตยสารสรุปวิเคราะห์ข่าวรายปักษ์ ของสหพันธ์ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ราคาฉบับละ 30 เซนต์ ออกโดย Thai Samakkee P.O.Box 6914 New Jersey 07306, USA ค่าสมาชิกประจำ 6 เดือน 12 ฉบับ 5 เหรียญสหรัฐ 12 เดือน 24 ฉบับ 9 เหรียญสหรัฐ ส่งจ่ายเงินในนาม <u>Thai Samakkee</u></p>
<p>ฝรั่งเศส</p>	<p>The Union of Democratic Thais P.O.Box 17808 Los Angeles, CA 90017, USA The Union of Democratic Thais P.O.Box 6914 Jersey City, NY 07306, USA</p>
<p>วารสาร <u>Thai Information Bulletin</u> ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออกโดย The Union of Democratic Thais Comite de Solidarite avec le peuple Thai 68 rue de Babylone 75007 Paris, France</p>	

หากท่านสนใจ

- ร่วมกับเพื่อนคนไทยในการตั้งกลุ่มศึกษา เพื่อศึกษาสภาพสังคมไทยในแง่มุมต่าง ๆ
- ท้าวจัยเกี่ยวกับสังคมไทย
- จัดสัมมนาเกี่ยวกับสภาพหรือปัญหาของสังคมไทย

โครงการศึกษาของมิตรไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในค่าน้ำต่าง ๆ เช่น ค่านเอกสาร ข้อมูลและอุปกรณ์ในการศึกษา ช่วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าหนังสือ ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น

หากท่านสนใจที่จะรับความช่วยเหลือดังกล่าวโปรดติดต่อกับ

Seminar Programme,
MITR THAI TRUST
C/O Chapter House
Leverington, Wisbech,
Cambridgeshire, ENGLAND

โครงการนี้สามารถบริการคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศได้ทุกประเทศ

จดหมายข่าวมิตรไทย เป็นของศูนย์เอกสารมูลนิธิมิตรไทย ความคิดเห็น
ใจ ๆ ที่ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวไม่ใช่ความคิดเห็นของมูลนิธิมิตรไทย หาก
ท่านประสงค์จะตีพิมพ์ซ้ำ กรุณาแจ้งให้ทางกองบรรณาธิการทราบด้วย

กองบรรณาธิการจดหมายข่าวมิตรไทย ต้องการข่าวสาร บทความ ทรรศนะ
และจดหมายที่ชมจากท่านผู้อ่านเสมอ ในการเขียนบทความหรือทัศนะต่าง
ๆ ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อจริงก็ได้ หากเป็นจดหมายขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ
จริงและที่อยู่มาด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้
ทางเรตีพิมพ์ ก็ขอให้แจ้งมาด้วย

อัตราค่าสมาชิกจดหมายข่าวมิตรไทย (ยกเว้นอเมริกา)

ราคาฉบับละ 30 เพนซ์ บวกค่าไปรษณียากรตามราคา
ที่เราส่งมายังท่าน สั่งจ่ายเงินในนาม **MITR THAI TRUST**

อัตราค่าสมาชิกเฉพาะในอเมริกา

จำนวน 8 ฉบับ 10 เหรียญ

จำนวน 10 ฉบับ 14 เหรียญ

สั่งจ่ายเงินในนาม **MITR THAI** ไปที่
MITR THAI P.O. BOX 21049 CHICAGO
ILL. 60621 U.S.A.

In case of non-delivery please return to

มิตรไทย

MITR THAI (THAI FORUM) TRUST

% Chapter House
Leverington, Wisbech
Cambridgeshire,
England

